
แรงงานต่างด้าว เด่นออนไลน์    สั่งแล้ว”กม.ต่างด้าว”ยืดอีก6ด. เริ่มใช้ใหม่1มค.61 ให้เวลาจดทะเบียนแรงงาน ตู่เซ็นม.44
งัด 6 ข้อแก้ปมวุ่น ห้ามทหาร-ตร.จับขังไถเงิน    วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 - 10:50 น.  ยืดอีก 6 เดือน ยังไม่บังคับใช้กม.ต่างด้าว
จนถึง 31 ธ.ค. คสช.ใช้ม.44สั่งงดโทษจับปรับ ให้เวลาจดทะเบียนแรงงานให้ถูกต้อง พร้อมสั่งกระทรวงแรงงานทบทวนบทลงโทษ 
ประมงติงค่าธรรมเนียมแพง ยาง-ภัตตาคารบ่นแรงงานขาด สมาคมธนาคารเผย เอกชนพอใจให้เวลาเพิ่ม 
 

บิ๊กตู่เรียกถกแก้แรงงานต่างด้าว 
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ประชุมคสช. และประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2560 โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหา
งาน และพล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกฯ ร่วมกันแถลงข่าวถึงผลการประชุม 

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า ที่ประชุมคสช.มีมติประกาศใช้มาตรา 44 เพ่ือแก้ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการรุกล  าล าน  า โดย
ก าหนดตัวเลข ก าหนดรายละเอียดมากขึ น และแก้ปัญหาการประกาศใช้พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว 
 

ม.44ยืดบังคับพรบ.เดินเรือ60วัน 
นายวิษณุกล่าวว่า คสช.เห็นความจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการใช้มาตรา 44 เพ่ือแก้ปัญหาส าคัญ 2 เรื่อง คือการ

แก้ปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน  าไทย ซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่าจะได้มาอธิบายในโอกาสต่อไป โดยมาตรา 44 
จะผ่อนผันขยายเวลาให้มาแจ้งเรื่องรุกล าน  าออกไปอีก 60 วัน ถ้ามาแจ้งจะไม่มีโทษ เมื่อมาแจ้งแล้วจะพิจารณาว่าควรอนุญาต
หรือไม่ ถ้าอนุญาตก็ต้องไปเสียค่าเช่าหรือค่าตอบแทนต่อท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงว่าเป็นประเภทใด อาทิ กระชังปลา เรือนแพ 
บ้าน อาคาร ถาวรวัตถุ ถ้าไม่ควร และไม่อนุญาตก็ต้องถูกรื อ แต่ถ้าไม่มาแจ้งจะถูกรื อทันที 

นายวิษณุกล่าวว่า และเรื่องการแก้ปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้พ.ร.ก.การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
ซึ่งกฎหมายสองฉบับนี มีผลบังคับใช้ออกมาในเวลาใกล้เคียงกัน เกิดผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรง ซึ่งเป็นความจ าเป็นที่ต้องประกาศใช้
พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว เป็นความจ าเป็นที่ไทยต้องแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวตามพันธกรณีท่ีเรามีกับต่างประเทศ ตามมาตรฐานสากล 
เรื่อง ไอยูยู ไม่เช่นนั นเราจะถูกตอบโต้ทางการค้า โดยอ้างว่าเราหย่อนยานต่ ากว่ามาตรฐาน 
 

วิษณุชี จ าเป็นต้องมีพรก.แรงงาน 
“ทั งนี พ.ร.ก.การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว ออกมา 145 มาตรา ซึ่งถูกถามว่าท าไมไม่ออกเป็นพ.ร.บ. ก็

เพราะสภาจะใช้เวลาพิจารณายาวนานกว่า 6 เดือนกว่าจะออกมาเป็นกฎหมายได้ แต่เวลาบีบว่าเราต้องออกมาในเวลาอันเร็วเพ่ือ
สามารถบริหารจัดการได้หลายอย่าง ส่วนท าไมไม่ออกเป็นมาตรา 44 ตั งแต่แรก ก็เพราะเราไม่เคยใช้มาตรา 44 ออกกฎหมายถึง 
145 มาตรา แต่การออกมาตรา 44 นั นต้องเป็นไปเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ชั่วคราว แต่พ.ร.ก.ต้องเป็นกฎหมายที่ยั่งยืนถาวร จึงต้อง
รอบคอบและรวดเร็วจึงออกมาเป็นพ.ร.ก.” นายวิษณุกล่าว 

นายวิษณุกล่าวว่า แรงงานต่างด้าวในไทยมีหลายประเภท คือ แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย มาในระดับสูง เช่น ซีอีโอ, 
แรงงานต่างด้าวที่มีพาสปอร์ต ได้รับอนุญาต แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามใบอนุญาตนั น ในเรื่องสถานที่ท างาน ชื่อนายจ้าง อย่างนี เรียกว่าผิด
กฎหมาย แต่จัดการง่ายคือไม่ต้องออกไปนอกประเทศ แต่ไปติดต่อที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดที่มีทุกจังหวัด ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง
เท่านั นในการแก้ไขใบอนุญาตให้ถูกต้อง, แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย วีซ่าไม่มี ไม่มีใบอนุญาตท างาน เรียกว่าผิดทุก
อย่าง เป็นแรงงาน ผิดกฎหมายโดยแท้ พวกนี เป็นแรงงานที่ไอยูยูจับตาดู ประเทศเพ่ือนบ้านเราจับตาดูว่าเราจะท าอย่างไรกับพวกนี  
 

ย  าธุรกิจไทยก็ต้องดูแล 
นายวิษณุกล่าวว่า ดังนั นตามข้อตกลงที่เราท าตามพันธะกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงต้องให้ประเทศเจ้าของบ้านได้

ตรวจสอบสถานภาพพิสูจน์บุคคล มีประวัติอาชญากรรมหรือไม่ จึงจ าเป็นต้องส่งกลับไป พ.ร.ก.นี จึงให้ส่งออกไปทั งหมด หากจ้าง
แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายโดยแท้นี จะมีความผิดทั งนายจ้างทุกที่ต้องถูกปรับ 4 แสนบาท ถึง 8 แสนบาท ส่วนลกูจ้างก็ต้องถูก
ปรับในโทษที่เบาลงมาหน่อยอาจจะ 2-3 แสนบาท 

นายวิษณุกล่าวอีกว่า เมื่อเห็นว่าพ.ร.ก. ส าแดงฤทธิ์ ให้เกิดสุญญากาศแรงงานขึ น ทางคสช.จึงออกค าสั่งตามมาตรา 44 
โดยมีหลักการว่าไทยก าหนดเจตนารมณ์ยืนยันว่าถึงอย่างไรก็ยังมีนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างไม่ลดราวาศอก แต่ขณะเดียวกัน
เรามีความเป็นห่วงเศรษฐกิจภายในประเทศ ห่วงความสงบเรียบร้อยของสังคมในประเทศ เพ่ือไม่ให้มีอะไรหยุดยั งการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย การประกอบกิจการ การแข่งขันการค้าต่างประเทศ ดังนั นจึงต้องช่วยเหลือในเรื่องนี  



ใช้ม.44 ยืดเวลาบังคับถึง31 ธ.ค. 
“กรณีโทษแรงตาม 4 มาตราในพ.ร.ก.ที่ปรับ 4-8 แสนบาท จึงให้ 4 มาตรานี หยุดการใช้นั นแล้วยืดเวลาออกไป อีก 6 

เดือน หรือประมาณ 180 วัน เพราะเราไม่ต้องการให้แรงงานทะลักออกนอกประเทศในทีเดียว แต่ให้นายจ้างท าเป็นผลัดทีละชุดได้ 
เพ่ือให้มีแรงงานหมุนเวียนอยู่ เพราะต่อรายจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ดังนั นขยายให้ 6 เดือนสิ นสุด 31 ธ.ค.60 และเริ่มใช้พ.ร.ก. 
ในวันที่ 1 ม.ค.61 เป็นต้นไปดังนั นมีผลบังคับใช้พ.ร.ก.ปกติในบัดนั น” นายวิษณุกล่าว 
       วิษณุกล่าว อย่างไรก็ตามค าสั่งม.44 ผ่อนคลายให้ 6 เดือนนี จะไม่จับปรับด าเนินคดี ให้ผ่อนผันเรื่องการเข้าออกเมือง เหมือนที่
เคยปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ผิดตามมาตรา 157 แต่ถ้าจนท.ไปจับจะโดนผิดมาตรา 157 เอง ในค าสั่งเขียน
ไว้ด้วยว่าไม่ให้เจ้าหน้าที่รีดไถ ไม่ให้เรียกเงิน ไม่ให้ทุจริต ไม่ให้เอาไปกักขังใดๆ ทั งสิ น แต่ห้ามอ านวยความสะดวกจนกระทั่งเซลฟ่ีกัน 
ขณะเดียวกันให้ระวังสกัดกั นแรงงานใหม่ที่จะเข้ามา เพราะส่วนมากจะมีนายหน้าคอยจัดการ ไม่ให้อาศัยเข้ามาด้วย 
 

สั่งก.แรงงานทบทวนโทษปรับ 
“และให้กระทรวงแรงงานใช้เวลา 6 เดือนนี ไปทบทวน พ.ร.ก.ฉบับนี ว่าจะปรับปรุงแก้ไขอัตราโทษอย่างไร มาตรการ

อย่างไร ซึ่งนายมีชัย ฤชุพันธุ์ คสช.ก็ได้ท้วงเรื่องการออกระบบการอนุญาต หรือระบบกรรมการเท่าที่จ าเป็น จึงให้กระทรวงแรงงาน
ไปส ารวจความจ าเป็น โดยนายกฯ ระบุว่าให้เวลากระทรวงแรงงานเพียง 4 เดือน แล้วอีก 2 เดือนรัฐบาลจะได้พิจารณา เผื่อ
จ าเป็นต้องออกเป็นพ.ร.ก.แก้ไขก็ต้องออก” นายวิษณุกล่าว 

พล.อ.ศิริชัยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานด าเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้เป็นระเบียบ และหลังจากที่มีค าสั่งคสช.
ประกาศใช้แล้วกระทรวงแรงงานจะได้ออกประกาศกระทรวงให้คนที่มีปัญหาในการจัดกลุ่มแรงงานว่าของใครอยู่ประเภทไหนให้มา
ติดต่อกระทรวงแรงงาน โดยส านักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศเพ่ือให้มาขึ นบัญชีไว้ จะได้ปรับปรุงเรื่องการอ านวยความสะดวก 
ให้สถานประกอบการมาติดต่อขอขึ นทะเบียนลูกจ้างหรือรับทราบข้อมูล พร้อมกับจะชี แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทุ่มเทใน
การท างานโดยไม่แสวงหาประโยชน์จากแรงงาน รวมถึงจะเร่งกลับไปทบทวนการออกกฎหมายโดยเร็ว กระทรวงแรงงานจะได้
ทบทวนว่าต้องปรับปรุงอย่างไร 
 

คาด31มีค.61จดทะเบียนได้หมด 
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ว่า ไม่สามารถยืนยันตัวเลข

ทั งหมดได้ แต่ประมาณการว่า ไม่เกิน 1 ล้านคน หลังจากนี มาตรการที่จะด าเนินการเป็นมาตรการแรก คือ การเปลี่ยนนายจ้างใน
ใบอนุญาตท างาน เพ่ือให้แรงงานที่มีความผิดจากการเปลี่ยนนายจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตกลายเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ตัวเลข 11 
วันที่ผ่านมามีนายจ้างพาแรงงานมาเปลี่ยนทั งหมด 8,000 ราย 

นายวรานนท์กล่าวต่อว่า นอกจากนี มาตรการรองรับส าหรับแรงงานประเภทที่ 3 แรงงานผิดกฎหมายมี 2 ทางเลือก 1. 
มาตรการ MOU นายจ้างส่งกลับบ้านแล้วไปท าเรื่องขอกลับเข้ามาใหม่ ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ทางการไทยใช้เวลา 15 วัน ส่วน
เวลาที่เหลือขึ นอยู่กับประเทศต้นทาง 2. พิสูจน์ทราบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งเจรจากับทางเมียนมาส าเร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยทางการไทยจะท าการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้ และส่งให้ทางการพม่า หลังจากนั น
เมียนมาจะออกใบรับรองสัญชาติ ซึ่งสามารถใช้ขอใบอนุญาตเข้าเมืองและใบอนุญาตท างานได้ 2 ปี เชื่อว่าจะสามารถด าเนินการ
มาตรการทั งหมดเพ่ือน าแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบภายใน 31 มี.ค. 61 
 

ตู่สั่งสอบปมจนท.ไถเงินแรงงาน 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. กล่าวว่า กรณีเรียกรับผลประโยชน์ เส้นทางแม่สอด ตาก ได้ให้

ตรวจสอบแล้ว ก าลังหารือกัน ทั งนี ต้องมีมาตรการลงโทษหากกระท าผิดจริง สั่งการย  าไปแล้วว่าการท่ีออกค าสั่งมาตรา 44 จะต้องไม่
มีผู้ใดแฝงอยู่ทั งสิ น ที่ส าคัญคือจะต้องไม่มีการไปตัดคนพวกนี ตามแนวชายแดนไม่ได้ พวกเรียกรับผลประโยชน์ เรื่องการเดินทาง
ต่างๆ ก็มีเรื่องร้องเรียนมานาน ตนไม่ละเว้นใคร ทั งสิ น ได้ให้ทางทหารไปช่วยดูด้วย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหาร ต ารวจ หรือฝ่ายปกครอง 
ถ้ามีการเรียกรับผลประโยชน์ผมไม่ยอมทั งสิ น ต้องลงโทษสถานหนัก 

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะเลขาธิการ คสช. กล่าวว่า ขอให้รอดูค าสั่งคสช. ทั งนี จะผ่อนปรนการใช้ 4 
มาตราของพ.ร.ก.ดังกล่าวคือ มาตรา 101, 102, 119 และ 122 และให้มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 ยอมรับว่าการออก พ.ร.ก.
ต่างด้าว ท าให้สังคมมีความกังวล เนื่องจากการแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบ และปรับตัวท าได้ในกรอบจ ากัด บทลงโทษ
ค่อนข้างรุนแรงนั น แต่บทลงโทษของ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวฉบับนี  มีความเชื่อมโยง กับ พ.ร.ก. ฉบับอ่ืนๆ ที่มีบทลงโทษใกล้เคียงกัน 
 



ป้อมชี กมัพูชาปิด43จุดป้องหนีภาษี 
ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.ถึงรัฐบาล

กัมพูชาสั่งปิดช่องทางอนุโลมตามแนวชายแดน จ.บันเตียเมียนเจย จ านวน 43 จุด ตั งแต่วันที่ 4 ก.ค.เป็นต้นไป ว่า เขาปิดช่องทาง
เล็กทางน้อยที่เป็นช่องทางธรรมชาติเพ่ือป้องกันเรื่องสินค้าหนีภาษี ไม่เก่ียวกับพ.ร.ก.การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ส่วนการชะลอการบังคับใช้พ.ร.ก.ดังกล่าวบางมาตราออกไป 180 วันนั น พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล 
รมว.แรงงาน ระบุว่าสามารถจะจัดระเบียบได้เรียบร้อย โดยที่ประชุมคสช.และครม.เห็นชอบแนวทางดังกล่าว เชื่อว่าเมื่อแรงงานต่าง
ด้าวกลับไปด าเนินเรื่องต่างๆ ให้ถูกต้องแล้ว เขาจะกลับมาท างานได้ต่อ 
 

สนช.จ่อถกพรก.แรงงาน 
ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) เปิดเผยว่า 

การประชุมสนช.วันที่ 6 ก.ค.นี  จะพิจารณาพ.ร.ก.การบริหารจัดการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 จ านวน 145 มาตรา โดยสนช.
ไม่มีอ านาจแก้ไขเนื อหาในพ.ร.ก. แต่สนช.มีเพียงอ านาจให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั น หากที่ประชุมสนช.มีมติเกินกึ่งหนึ่ง
ไม่เห็นชอบจะมีผลให้พ.ร.ก.ดังกล่าวตกไป แต่หากให้ความเห็นชอบจะมีผลให้พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าวเป็นพ.ร.บ.ทันที 

นพ.เจตน์กล่าวว่า การประชุมของสนช.ครั งนี จะน าเนื อหาของค าสั่งหัวหน้าคสช. ตามมาตรา 44 ที่ชะลอการใช้พ.ร.ก.
บางมาตรามาพิจารณาด้วย ซึ่งในเรื่องเทคนิคทางกฎหมายนั น แม้จะประกาศใช้มาตรา 44 ก่อนการพิจารณาของสนช.ก็จะไม่มีผล
ต่อการพิจารณาของสนช.ในวันที่ 6 ก.ค. เพราะในทางปฏิบัติแล้วสามารถใช้มาตรา 44 และพ.ร.ก.ควบคู่กันไปได้ และเม่ือพ้น
ระยะเวลาการชะลอการใช้บางมาตราใช้พ.ร.ก.ตามมาตรา 44 แล้วเนื อหาในพ.ร.ก.ก็จะสามารถบังคับใช้ได้ตามปกติต่อไป ขณะที่
สนช.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบกับพ.ร.ก.การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ด้วย 
 

ส.ธนาคารเผยเอกชนพอใจยืดเวลา 
นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ภาคเอกชน

ค่อนข้างพอใจกับแนวทางใช้ตามมาตรา 44 ชะลอการบังคับใช้พ.ร.ก.การบริหารการท างานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ออกไป
เป็น 6 เดือน หรือ 180 วัน จากเดิม 120 วัน เพราะช่วยให้แรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัวในการน าแรงงานต่าง
ด้าวจดทะเบียนเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีส่วนช่วยไทยอาจหลุดจากประเทศที่ถูกสหรัฐจับตามองพิเศษ(เทียร์2)ได้เร็วขึ น 

“ขณะนี อาจยังตอบไม่ได้ว่าการขยายเวลาแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเพิ่มเป็น 180 วัน เป็นเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ 
เพราะขึ นอยู่ประสิทธิภาพการจัดการของรัฐบาล เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ขึ นทะเบียนอีกประมาณ 1 ล้านคน รัฐบาลจะมี
มาตรการอะไรรองรับบ้าง ซึ่งเมื่อผู้ปะกอบการรู้ระยะเวลาที่ชัดเจนแล้ว ก็ต้องรีบน าลูกจ้างไปขึ นทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่มี
ความเสี่ยงอยู่ในกิจการเอสเอ็มอี เกษตรกรรม แม่บ้าน ลูกจ้างขายของหน้าร้าน” นายปรีดีกล่าว 
 

สภาอุตฯแนะรบ.ฟังเอกชนบ้าง 
นายเจน น าชัยศิริ ประธานสภาอุตสาห กรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า หากรัฐบาลรับฟังความเห็นของ

ภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการเสนอรายละเอียดการออกกฎหมายลูกอีก 39 ฉบับ แล้วก็น่าจะมีแนวทางให้ทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไข
ปัญหาได้ทันเวลา และไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจมากนัก 

นายสาย อ่ินค า คณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ไม่เพียงธุรกิจของภาคเอกชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากพรก.ฉบับนี  ภาคของธุรกิจยางพาราในภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน อาทิ โรงรมควันยาง สวนยางพารา ซึ่งใน
ภาคใต้เจ้าของกิจการจะเป็นนายหัว ซึ่งจ้างแรงงานต่างด้าวมาท างานรมควัน กรีดยาง ก็ต้องติดตามต่อไปว่าเมื่อรัฐบาลให้ชะลอการ
บังคับใช้พระราชก าหนดฯ แล้ว สถานการณ์แรงงานจะดีขึ นหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่แรงงานในกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ 
เกษตรกรรม แรงงานรับจ้าง ขณะนี เป็นแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเป็นหลัก 
 

ประมงติงค่าธรรมเนียม 
นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ นายกสมาคมการประมงนอกน่านน  าไทย กล่าวถึงการขยายเวลาบังคับใช้พ.ร.ก.การบริหาร

จัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ออกไปอีก 180 วันว่า เป็นเพียงการซื อเวลาของรัฐบาลเท่านั น เพราะเนื อหาสาระที่
เป็นปัญหายังไม่ได้แก้ไข ไม่ว่าจะเป็นบทลงโทษที่มีค่าปรับสูงถึง 4-8 แสนบาท ถือเป็นค่าปรับที่สูงเกินเหตุไม่สมเหตุสมผล นอกจากนี 
ในส่วนของค่าธรรมเนียมในการขึ นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ซึ่งต้องขึ นทะเบียนใหม่ทุกปี ถือเป็นจ านวนเงินที่สูงมาก แรงงาน 1 คน 
มีค่าใช้จ่ายทั งกระบวนการประมาณ 2-3 หมื่นบาทต่อปี 



ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็ม อี) ก็คงไม่ได้จ้างแรงงานเพียงแค่ 1 คนเท่า นั น แต่จะใช้แรงงานสูงถึง 20-30 
คน ค่าธรรมเนียมที่นายจ้างต้องจ่ายในแต่ละปี จะอยู่ในระดับหลายแสนถึงล้านบาท ถือเป็นต้นทุนที่เพ่ิมขึ นอย่างมาก โดยเฉพาะใน
กิจการด้านประมง เชื่อว่าจะมีต้นทุนที่เพ่ิมขึ นสูงถึงปีละ 5 หมื่นล้านบาท และเชื่อบางธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็ก อย่าง
ภาคบริการ แม่บ้าน ร้านอาหาร อาจมีก าไรไม่คุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมด้วยซ  า อาจต้องเลิกจ้างและต้องปิดกิจการ ส่วนอุตสาหกรรม
ประมง แรงงานยังไม่ได้แห่กลับบ้าน แต่ก็ยังประสบปัญหามีแรงงานที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และไม่สามารถหาแรงงานเพ่ิมได้ 
 

ภัตตาคารขาดแรงงาน 20% 
ด้านนางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า ขณะนี สมาชิกสมาคมภัตตาคารไทยเริ่มมีปัญหาขาด

แคลนคนส่งแก๊ส คนส่งน  าแข็ง คนล้างจานและพนักงานเสิร์ฟ ทั งหมดคือแรงงานที่จ าเป็นในอุตสาห กรรมภัตตาคารร้านอาหาร เมื่อ
กฎหมายออกมา สมาคมยอมรับและเห็นด้วย เพราะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาใน
เมืองไทยต้องเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องทั งในเรื่องภาษีและการใช้ทรัพยากรที่รัฐบาลเตรียมรองรับก็จะมีปัญหา ทั งนี 
ตั งแต่วันที่ 23 มิ.ย. ที่ประกาศใช้กฎหมายใหม่แรงงานต่างด้าวนั น แรงงานที่เป็นลูกจ้างร้านอาหารและภัตตาคารหายไป ร้อยละ 20 

“ซึ่งกระทรวงแรงงานส่งข้อความถึงผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวไม่ชัดเจน ถึงเง่ือนเวลารายละเอียดและค่าปรับ
ส่งผลท าให้เกิดความแตกตื่นในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่กลัวกฎหมาย ต้องรีบกลับเพื่อไปท าเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง เบื องต้น
ภัตตาคารร้านอาหารก็ท าได้เท่าท่ีมีแรงงานถือว่ามีปัญหา” 
 

ราชกิจจาประกาศค าสั่งม.44แล้ว 
วันเดียวกันนี  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ค าสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพ่ือแก้ไข

ข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคสช. โดย
ความเห็นชอบของคสช. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับค าสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 33/2560 มีสาระส าคัญ 6 ข้อ ประกอบด้วย ข้อ 1 ให้มาตรา 101 
มาตรา 102 มาตรา 119 และมาตรา 122 มีผลใช้บังคับตั งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ข้อ 2 ให้นายจ้างและคนต่างด้าวเร่ง
ด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2561 ข้อ 3 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามกฎหมายหรือค าสั่งนี ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข้อ 4 ให้กระทรวงแรงงานด าเนินการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
ข้อ 5 ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คสช.เปลี่ยนแปลงค าสั่งนี ได้ และข้อ 6 ค าสั่งนี ให้ใช้บังคับ
ตั งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป 

ด้านนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก พร้อมคณะต ารวจและทหาร เดินทางไปยังจ.เมียวดี ประเทศเมียนมา เพ่ือเข้า
พบนาย ทูลวิน ผวจ.เมียวด ี จากกรณีส่งหนังสือเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาการเรียกรับเงินจากแรงงาน ต่างด้าวสัญชาติพม่า โดยชี แจง
ว่า ขณะนี อยู่ในขั นตอนของการสอบสวน หากพบว่ากระท าเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งนายทูลวิน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี พึงพอใจกับการชี แจง และจะแลกเปลี่ยนข้อมูล ในฐานะเพ่ือนที่ดีต่อกัน โดยไม่กระทบต่อความสัมพันธ์
อันดีระหว่างไทย-เมียนมา 
 

ค าถาม 
1. การแก้ปัญหาแรงงานครั งนี  คาดว่าไทยจะพ้นจากการตัดอันดับเทียร์ 2 หรือไม่? 
2. การขยายเวลาให้แรงงานต่างด้าวได้ไปด าเนินการพิสูจน์สัญชาติให้เรียบร้อย ในระยะ 180 วัน นั น เมื่อครบก าหนดการยืดเวลา 
คาดว่าการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจะถูกต้องตามกฎหมาย กี่เปอร์เซ็นต์? 
3. หลังจากแรงงานแห่กลับประเทศแล้วจะกลับมาด าเนินการให้ถูกกฎหมายและกลับมาท างานเหมือนเดิมหรือไม่? 
4. รัฐบาลให้ความเชื่อม่ันกับแรงงานเกี่ยวกับบทลงโทษบุคลากรภาครัฐที่หาผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าว อย่างไรบ้าง? 
5. การประกาศใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว ปี 60 ส่งผลต่อความเชื่อม่ันของนักลงทุนชาวต่างชาติอย่างไร?  
6. ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ของไทยจะหมดไปหรือดีขึ นจริงหรือไม่ หลังจากประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉบับนี ? 
 
 



ใช้เงินกู้ทั้งโครงการรถไฟไทย-จีน ดึงกรมทางหลวงถมดินเฟสแรกคิกออฟต.ค.  
ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 - 18:37 น.  
ครม.อนุมัติรถไฟไทย-จีนระยะทาง 253 กม.มูลค่า 1.79 แสนล้าน ใช้เงินกู้ทั งโครงการ เท 425 ล้าน ดึงกรมทางหลวงถมคันดินเฟส
แรกกดปุ่มคิกออฟ ต.ค.นี  เปิดปี”64 คาดมีผู้โดยสาร 5,310 คน/วัน ค่าโดยสาร 535 บาท กรุงเทพฯ-โคราชแค่ 1 ชั่วโมง  

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงไทย-จนี อยากให้เรียกว่า โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-
หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ซึ่งรถไฟความเร็วสูงต้องสอดคล้องทั งในประเทศและต่างประเทศ ตามแผนการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านไปสู่ประเทศอ่ืน ๆ เส้นทาง กทม.-นครราชสีมา ถือเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรก ไทยเลือกวิธีจีทูจีกับ
จีน และไทยขอลงทุนเอง กลัวการผูกขาดสองข้างทาง โดยจะก่อสร้างทางรถไฟ แผนบริหารสินทรัพย์สองข้างทาง ใช้คนงานและ
บริษัทไทยในการก่อสร้าง บริษัทไทยจะได้ประโยชน์  
 

“ประยุทธ์” ย  าลงทุนเอง  
“เส้นทางนี ไม่ใช่ว่าไม่มีสมองสร้างเฉพาะโคราช แต่เริ่มสร้างจุดที่สร้างได้ทันทีคือ สถานีกลางดง ไม่มีคนบุกรุก ไม่มี

ปัญหาเรื่องป่าเขา เป็นสัญลักษณ์ว่าสร้างแล้ว ปี 2564 เปิดได้ ระยะที่สอง โคราช-หนองคาย ใครที่มาวิพากษ์วิจารณ์ ผมไม่เคยคิด
สั นขนาดนั น”   นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติให้ การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (ร.ฟ.ท.) พัฒนารถไฟความเร็วสูง กทม.-นครราชสีมา วงเงิน 179,413 ล้านบาท โดยรัฐรับภาระค่าด าเนินการ ให้ส านัก
งบประมาณจัดสรรงบรายปี หรือคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค  าประกันเงินกู้ในประเทศ  
 

ไม่ท าจะตกขบวน  
  “เหตุผลเพื่อปฏิรูปรถไฟไทยครั งส าคัญ ส าคัญต่อไทยในเชิงภูมิเศรษฐศาสตร์ หากไม่ลงทุนจะเสียโอกาสเชื่อมโยงในภูมิภาค 
โดยเฉพาะเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลของจีนเชื่อมโยงยุโรป เอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน ด้วยเส้นทางรถไฟ 
53,700 กม.”  และเชื่อมโยงพื นที่เศรษฐกิจไทยเข้าด้วยกัน ตั งแต่อยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น หนองคาย และเชื่อมพื นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) กับภูมิภาคลุ่มน  าโขง ท าให้ไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาค จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยง
จากไทยถึงจีน 1,800 กม. ในไทยเส้นทาง 647 กม. ลาว 440 กม. และจีน 777 กม.  
 

จีนยอมลดค่าที่ปรึกษา  
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า เงินลงทุนรถไฟไทย-จีน กรุงเทพฯ-นครราชสีมา 179,412.21 

ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าเวนคืน 13,069 ล้านบาท งานโยธา 122,593.92 ล้านบาท  
ระบบไฟฟ้า 34,078.38 ล้านบาท จัดหาตู้รถไฟ 4,480 ล้านบาท และค่าท่ีปรึกษา 5,190 ล้านบาท มี 6 สถานี ได้แก่ 

บางซื่อ ดอนเมือง อยุธยา สระบุรี ปากช่อง และนครราชสีมา ซึ่งจะมีการพัฒนาพื นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานี 3 สถานี ได้แก่ สระบุรี 
90 ไร่ ปากช่อง 541 ไร่ นครราชสีมา 272 ไร่ ศูนย์ซ่อมบ ารุงที่สถานีเชียงรากน้อย  
 

ต.ค.นี เริ่มลงเข็ม 3.5 กม.  
ส่วนการก่อสร้างแบ่ง 4 ตอน ได้แก่ 1.สถานีกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม. วงเงิน 425 ล้านบาท ซึ่งการรถไฟฯ

มอบให้กรมทางหลวง (ทล.) เป็นผู้ก่อสร้าง เนื่องจากเป็นงานถมคันดินในเดือน ต.ค.นี  หลังเซ็นสัญญาควบคุมงานแล้ว เพ่ือให้เริ่ม
โครงการได้รวดเร็ว 2.ปากช่อง-คลองขนานจิตร 11 กม. 3.ช่วงแก่งคอย-นครราชสีมา 119.5 กม. และ 4.ช่วงกรุงเทพฯ-แก่งคอย 
119.5 กม. จีนจะใช้เวลาออกแบบ 8 เดือน และทยอยเปิดประมูลต่อไป คาดว่าภายในปี 2560 จะเปิดประมูลตอน 2 ได้  

ส าหรับงบประมาณก่อสร้างจะใช้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาให้ ยกเว้นค่าเวนคืนที่ดินจะใช้เงินจากงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายเงินจะสอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี โดยปี 2560 จ านวน 2,648 ล้านบาท ปี 2561 จ านวน 43,097 ล้านบาท 
ปี 2562 จ านวน 62,216 ล้านบาท ปี 2563 จ านวน 59,702 ล้านบาท และปี 2564 จ านวน 12,017 ล้านบาท  
 

เปิดปี”64 ค่าโดยสาร 535 บาท  
“โครงการจะเริ่มต้นปีนี  เปิดบริการปี”64 มีผู้โดยสาร 5,310 คน/เที่ยว/วัน เพ่ิมขึ นเป็น 26,830 คน/เที่ยว/วัน ในปี”94 

ใช้ระบบรถไฟฟ้า มี 6 ขบวน ขบวนละ 600 ที่นั่ง ก าลังเคลื่อนตัว 5,200 วัตต์ ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. ใช้เวลาเดินทาง 1 
ชั่วโมง 17 นาที ออกทุก 90 นาที อัตราค่าโดยสารเริ่มที่ 80 บาท กิโลเมตรต่อไป 1.80 บาท จากกรุงเทพฯ-อยุธยา 195 บาท 
กรุงเทพฯ-สระบุรี 278 บาท กรุงเทพฯ-ปากช่อง 393 บาท และกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 535 บาท”  



มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา อยู่ที่ 8.56% ส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทางกว้าง 
จากการขยายตัวเมือง พัฒนาเชิงพาณิชย์ ระบบฟีดเดอร์ ธุรกิจ SMEs อยู่ที่ 11.68% หากกรุงเทพฯ-หนองคาย อยู่ที่ 11.45% และ
ผลตอบแทนทางการเงิน 2.53% 
 

รฐัเคาะค่าโดยสาร รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-โคราช 500 บาท พอรับได้ไหม?  
หลังจากภาครัฐไฟเขียว ใช้ ม.44 เดินหน้าโครงการ รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา กับทางจีน โดยให้การ

รถไฟแห่งประเทศไทย ท าสัญญาจ้างรัฐวิสาหกิจของจีนในงานออกแบบรายละเอียด งานที่ปรึกษาควบคุมก่อสร้าง และงานระบบราง 
ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปนิก  

และให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื อจัดจ้างและการพัสดุ ซึ่งหลังเจรจากันมานาน
กว่า 18 ครั ง หรือกว่า 2 ปี ถือเป็นก้าวส าคัญที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้โครงการนี เดินหน้าได้เร็วขึ น โดยคาดว่าจะสามารถเริ่ม
ก่อสร้างเฟสแรกได้ภายในเดือนกันยายนนี  เมื่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปถึงจังหวัดนครราชสีมาได้
ในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเศษ โดยเสียค่าโดยสารเพียง 500 บาทเท่านั น  
 

ท าความรู้จักรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา  
โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย 

ระยะทาง 252.50 กิโลเมตร ระบบรางแบบ Standard Gauge กว้าง 1.435 เมตร ความเร็ว 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง มูลค่าโครงการ 
179,412.21 ล้านบาท โดยรัฐบาลเป็นผู้ลงทุนเองทั งหมด 100% แบ่งเป็น 75% ของงบลงทุน ส าหรับงานโยธา และงานด้าน
แหล่งจ่ายไฟฟ้าก าลัง ใช้ผู้รับเหมาคนไทย และใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีผลิตในไทยทั งหมด ส่วนอีก 25% เป็นระบบราง อาณัติสัญญาณ 
และขบวนรถ ซึ่งใช้จากจีนทั งหมด แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่  
ช่วงที่ 1 สถานีกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร  
ช่วงที่ 2 ปากช่อง-คลองขนานจิตร ระยะทาง 11 กิโลเมตร  
ช่วงที่ 3 แก่งคอย–นคราชสีมา ระยะทาง 119 กิโลเมตร  
ช่วงที่ 4 กรุงเทพฯ-แก่งคอย ระยะทาง 119 กิโลเมตร  

มีจ านวน 8 สถานี ได้แก่ 1.สถานีเชียงรากน้อย 2.สถานีชุมทางบ้านภาชี 3.สถานีสระบุรี 4.สถานีแก่งคอย 5.สถานีปาง
อโศก 6.สถานีปากช่อง 7.สถานีโคกสะอาด และ 8.สถานีโคราช โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในเดือนกันยายน 2560 ใช้เวลา
ก่อสร้างประมาณ 4 ปี  
 

เชื่อมต่อกรุงเทพฯ-โคราช รวดเร็ว ด้วยราคา 500 บาท  
รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 252.5 กิโลเมตร ค่าโดยสารจะจัดเก็บกิโลเมตรละไม่เกิน 2 บาท 

คิดเป็นค่าโดยสารต่อเที่ยวประมาณ 500 บาท/คน ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปถึง จ.นครราชสีมา ประมาณ 1 ชั่วโมง 17 นาที 
โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 23,000 คน/วัน เมื่อเทียบกับการเดินทางไปนครราชสีมา อย่างรถ VIP 32 ที่นั่ง ของทางนครชัย 21 
ราคาอยู่ที่ 191 บาท/เที่ยว แม้จะแพงกว่า แต่ช่วยย่นระยะเวลาได้กว่า 3-4 เท่าตัว จากการเดินทางโดยรถทัวร์ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง ส่วนในช่วงเทศกาลอาจใช้เวลานานเกือบเท่าตัว  
 

รถไฟความเร็วสูงกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  
จากงบประมาณที่ต้องใช้เกือบ 2 แสนล้าน เมื่อเทียบกับค่าโดยสารเพียง 500 บาท/เที่ยวนั น หากมองในแง่ของความ

คุ้มค่าทางเศรษฐกิจอาจให้ความตอบแทนที่ไม่มากนัก และใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลก าไร แต่ทางภาครัฐพิจารณาไปถึงการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของพื นที่ 2 ข้างทางท่ีรถไฟความเร็วสูงพาดผ่านมากกว่า  

ทั งนี  ประเทศท่ีสร้างผลก าไรจากรถไฟความเร็วสูงมากที่สุดในโลกคือประเทศจีน ในเส้นทางปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ ที่สร้างก าไร
เมื่อปีที่แล้วไปได้ถึง 6,500 ล้านหยวน หรือประมาณ 32,500 ล้านบาท จากมูลค่าการก่อสร้างถึง 211,000 ล้านหยวน หรือ
ประมาณ 1,055,000 ล้านบาท) ระยะทาง 1,318 กม. ความเร็ว 250-400 กิโลเมตร/ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 553-1,748 หยวน 
หรือประมาณ 2,765-8,740 บาท แต่ก็ใช่ว่าทุกประเทศจะประสบความส าเร็จจากรถไฟความเร็วสูง ตัวอย่างหนึ่งที่โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงประสบภาวะขาดทุนมหาศาลคือ ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ลงทุนโดยเอกชน 100% แห่งแรก
ของโลก เส้นทางหนานกัง-โซวหยิง ระยะทาง 345 กิโลเมตร ความเร็ว 300 กิโลเมตร/ชัว่โมง ค่าโดยสาร 35-1,480 ดอลล่าร์ไต้หวัน 
หรือประมาณ 38.5-1,628 บาท สาเหตุมาจากจ านวนผู้ใช้บริการต่ ากว่าเป้าเป็นอย่างมาก  



ถือเป็นอีกหนึ่งความชัดเจนในรัฐบาลชุดนี ที่ต้องการเพ่ิมทางเลือกการเดินทางให้กับประชาชน ซึ่งหลังจากสร้างเสร็จ
แล้วโครงการจะประสบความส าเร็จ หรือซ  ารอยรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่แสนจะเงียบเหงาคงต้องไปรอลุ้นกันอีกที นอกจากโครงการนี ยัง
มีโครงการรถไฟความเร็วสูงที่อยู่ระหว่างรอท าคลอดอีก 3 สาย ได้แก่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ระยะทาง 
672 กิโลเมตร กรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง 211 กิโลเมตร กรุงเทพฯ-ระยอง ระยะทาง 193.5 กิโลเมตร หากก่อสร้างแล้วเสร็จแบบ
ครบวงจร จะท าให้การเดินทางของประชาชนสะดวกสบายขึ นอีกมาก 
 
ประยุทธ์” ยัน ไทยไม่เสียเปรียบ รถไฟไทย-จีน  

วันนี  (11 ก.ค.) เมื่อเวลา 13.40 น.ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – 
หนองคาย ว่า เป็นโครงการที่รัฐบาลจ าเป็นต้องท าในเรื่องความเชื่อมโยงทั งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นคือเราจ าเป็นต้อง
พัฒนา การขนส่งทางราง ซึ่งเดิมมีรถไฟธรรมดาอย่างเดียวเราต้องไปดูว่าจะเชื่อมโยงได้หรือไม่ เส้นทางไหนที่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
รถไฟความเร็วสูง จากนั นน ามาพิจารณาว่าเราจะต้องใช้วิธีไหน จะประมูลหรือว่าจะร่วมมือ มันก็ย้อนกลับไปที่รัฐบาลที่ผ่านมามีการ
ลงนามความร่วมมือกันไว้  

นายกฯ กล่าวว่า ถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายแรกของไทยกรุงเทพฯ – หนองคาย ซึ่งตกลงกันว่าเป็นความ
ร่วมมือไทย-จีน เขามีความสามารถตรงนี และเป็นข้อตกลงกันมานานแล้ว มันก็ต้องหาทางท ากันให้ได้ ซึ่งตนได้พูดคุยกับนายกฯจีน 
ซึ่งนายกฯ จีน ได้ขอให้มีบริษัทจากจีนมาบริหารในประเทศไทย ซึ่งเราระบุว่าขอท าเองดีกว่า เพราะกลัวการผูกขาด โดยเราเอา
เทคโนโลยีของเขามาร่วมก่อสร้าง และใช้ส่วนประกอบของประเทศไทยให้มากที่สุด ส่งคนไทยไปเรียนรู้เทคนิคต่างๆจากจีน และให้
เขามาสอน เพ่ือจะควบคุมเองในอนาคต วันนี เราไม่ได้ให้เขาสักอย่าง ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้ตกลงกันแล้ว ซึ่งเราจะได้ประโยชน์ในวัน
ข้างหน้าอย่างเต็มที่  

นายกฯ กล่าวว่า ทั งนี จะแบ่งการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่หนึ่งช่วงกรุงเทพฯ – โคราช 
ที่ต้องสร้างให้เสร็จในปี 2564 เพราะไม่มีปัญหาในการท าประชาวิจารณ์ เวนคืนที่ดิน เนื่องจากเป็นพื นที่ป่า ส่วนระยะที่สองช่วง
โคราช – หนองคาย ที่จะต้องท าต่อไป ซึ่งรัฐบาลสร้างทั งเส้น ไม่ได้แค่สั น ๆ ใครที่ไปวิพากษ์วิจารณ์กรุณาไปคิดใหม่ ตนไม่เคยคิดสั น
แบบนั น แต่มันต้องลงทุน ซึ่งต้องไปดูเรื่องงบประมาณ 
 
เทียบโครงการรถไฟจีน : ไทย ลาว  
ค าสั่ง หัวหน้า คสช.ที่ 30/2560 เพ่ือเร่งรัดและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เพ่ือให้การ
ก่อสร้างเดินหน้าเร็วที่สุด ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่า เอาใจรัฐบาลจีนอย่างออกนอกหน้า บีบีซีไทย พาดูความร่วมมือ จีน-ลาว จีน-
อินโดนิเซีย เทียบกับ จีน-ไทย   จีน-ลาว 

ความฝันของลาวที่จะมีทางรถไฟในประเทศกลับมารูปเป็นร่างราวปี 2544-2545 เมื่อลาวเริ่มหารือกับจีนที่จะสร้างทาง
รถไฟจากชายแดนจีนเข้าสู่ลาว พร้อมตัวเลือกหลายเส้นทาง จีนต้องการเชื่อมจากภาคเหนือของลาวเข้าสู่ภาคเหนือของไทย 
จีนประกาศลงทุน 4.3 ล้านล้านบาทในเส้นทางสายไหมศตวรรษท่ี 21 
ไทยอยู่ตรงไหนในยุทธศาสตร์ "เส้นทางสายไหมมังกรจีน" 

แต่ลาวต้องการให้ทางรถไฟผ่านเวียงจันทน์และเชื่อมกับไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ามกลางข้อถกเถียงถึง
ความคุ้มค่าของการลงทุน ระหว่างนั นไทยก็ต่อทางรถไฟเก่าจากหนองคายข้ามแม่น  าโขงเข้าสู่เวียงจันทน์เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร
เศษ เพื่อท าให้โครงการรถไฟข้ามประเทศมีความจริงจังมากขึ น 

นายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศลาว กับประธานาธิบดี สี จิ นผิง ของจีน ระหว่างการประชุมสุดยอดว่าด้วย 
“เส้นทางสายไหมใหม่แห่งศตวรรษที่ 21” หรือ One Belt, One Road-OBOR 

การตัดสินใจครั งส าคัญเกิดขึ นในสมัยจูมะลี ไซยะสอน เป็นประธานประเทศ เขามอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีสมสะ
หวาด เล่งสะหวัด รับผิดชอบโครงการ ตัดสินใจเลือกเส้นทางบ่อเต้น หลวงพระบาง เวียงจันทน์ โดยพักความคิดในการเชื่อมโยงกับ
ไทยเอาไว้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากความผันผวนทางการเมืองของไทยเอง ลาวลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมพัฒนาเส้นทางรถไฟ
กับจีนเมื่อ 7 เมษายน 2553 ระหว่างที่การต่อสู้ทางการเมืองในไทยก าลังเดือด โดยลาวตัดสินใจเลือกรถไฟความเร็วปานกลาง ไม่
เกิน 200 กม./ชม. ส าหรับขบวนโดยสาร และ 120 กม./ชม. ส าหรับขบวนสินค้าบนรางมาตรฐาน 1.435 เมตร 



การเปลี่ยนแปลงทางเมืองในลาวหลังการสมัชชาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเมื่อปีที่แล้วจากยุคนายจูมมะลี สู่ยุคของนาย
บุนยัง วอละจิด ไม่ได้ท าให้โครงการรถไฟของลาวสั่นคลอน สิ่งที่เป็นประเด็นส าคัญในการเจรจาในห้วงที่ผ่านมาคือ เงื่อนไขการ
ลงทุนและการก่อสร้าง โดยฝ่ายลาวแสดงจุดยืนอย่างหนักแน่นในการเจรจาว่า ลาวเป็นประเทศยากจนแต่อยากได้รถไฟที่เหมาะกับ
สภาพเศรษฐกิจของตัวเองในราคาท่ีเหมาะสมโดยไม่ต้องก่อภาระหนี สินให้รัฐบาลมากจนเกินไปนัก 

เมืองบ่อเต้น แขวงหลวงน  าทา เมืองชายแดนทางตอนเหนือของลาว ที่ตั งของสถานีรถไฟที่เชื่อมต่อลาวเข้ากับจีน 
เนื่องจากลาวไม่มีนักเทคนิค จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายจีนเป็นผู้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ออกแบบและก่อสร้างทั งหมด โดยมี
เงื่อนไขว่าให้บริษัทลาวประมาณ 20 แห่งได้มีโอกาสรับงานเหมาช่วงในโครงการ 

ในด้านการลงทุน ทั งสองฝ่ายจัดตั งบริษัทร่วมทุนจีน-ลาว ในสัดส่วน 70- 30 โดยทั งสองฝ่ายมีภาระหาเงินทุนใส่ใน
โครงการให้ได้ 40 % ส่วนที่เหลือ 60 % กู้จากธนาคารของจีนโดยรัฐบาลจีนคิดดอกเบี ยให้อัตราพิเศษ 3 % แทนที่จะเป็น 4.9 % 
ตามอัตราดอกเบี ยในตลาดของจีน 

ในส่วนของลาว ทางการลาวต้องหาเงิน 730 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มาใส่ในวิสาหกิจร่วมทุน ลาวใช้วิธีแบ่งการช าระเป็น
สองส่วนคือ ส่วนแรก 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลาวจะแบ่งจ่ายปีละ 50 ล้านดอลลาร์ เป็นเวลา 5 ปี ส่วนที่เหลือ 480 ล้านดอลลาร ์
ลาวจะขอกู้จากจีนในอัตราดอกเบี ยนโยบายของธนาคารกลางจีน 
 

รถไฟจีน-ลาว มีสถานีปลายทางท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ 
อีกภาระหนึ่งของรัฐบาลลาวคือ ให้บริษัทร่วมทุนใช้ประโยชน์จากที่ดินสองข้างทาง บริเวณสถานี พื นที่ส าหรับการก่อสร้าง เช่น บ่อ
ดิน บ่อหิน ไซต์ก่อสร้าง ที่พักคนงาน ฯลฯ และที่ดินในขอบเขตของสิ่งอ านวยความสะดวกเช่นพื นที่ตั งเสาไฟฟ้า เดินท่อประปา เป็น
ต้น รวมแล้วลาวจะต้องจัดหาที่ดินให้กับวิสาหกิจร่วมทุนรถไฟนี กว่า 25,000 ไร่ 

ประการต่อมา รัฐบาลลาวจะยกเว้นภาษีอากร ประเภท ภาษีธุรกิจ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากร เช่น 
ดิน หิน แร่ที่จ าเป็น ภาษีน าเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ลดค่าธรรมเนียมการพักอาศัยและอนุญาตท างานให้กับบุคลากรและคนงานของจีน 50 
% และนอกจากนี จะสนับสนุนให้วิสาหกิจร่วมทุนลงทุนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยได้สิทธิประโยชน์ตามนโยบายและกฎหมายลงทุน
ของลาว  นักวิเคราะห์จ านวนหนึ่งเห็นว่า ลาวเสียเปรียบจีนในทุกด้าน มอบผลประโยชน์มากมายให้จีน แม้ว่ารัฐบาลลาวจะมีภาระ
หนี กับจีนไม่ถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ตาม แต่หากมองกันตามความเป็นจริงแล้ว ลาวไม่มีอ านาจต่อรองมากนัก เพราะขาด
แคลนทั งเงินทุน บุคลากร และความรู้ทางด้านการขนส่งระบบราง ทั งท่ีจีนเป็นฝ่ายได้ประโยชน์จากรถไฟสายนี มากกว่า 

อินโดนีเซียวางแผนสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 142 กิโลเมตร เชื่อมจาการ์ตา-บันดุง โดยเริ่มหารือกับญี่ปุ่นก่อนใน
สมัยประธานาธิบดี บัมบัง ยุดโดโยโน โครงการเกือบชะงักในช่วงเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ เพราะประธานาธิบดีโจโก วิโดโด เห็นว่าข้อเสนอ
ของจีนและญี่ปุ่นต่างก็มีราคาสูงเกินไป จึงเห็นว่าควรลดสเปกมาเป็นรถไฟความเร็วปานกลางเพ่ือความประหยัด 
    ต่อมา รัฐบาลตัดสินใจเลือกจีนเพราะมีข้อเสนอทางด้านราคาและการเงินดีกว่า แม้ญี่ปุ่นเสนอเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและรับประกัน
เรื่องระบบความปลอดภัยของรถไฟด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าก็ตาม ข้อเสนอจีนที่อินโดนิเซียไม่อาจปฏิเสธได้คือ จีนให้อินโดนีเซียถือหุ้น
ข้างมากคือ 60 %ในวิสาหกิจร่วมทุน และในการกู้เงินจากสถาบันการเงินของจีนนั น รัฐบาลอินโดนีเซียไม่ต้องค  าประกัน 

นายเตเตน มัสดูกี หัวหน้าเสนาธิการของประธานาธิบดีอินโดนีเซีย บอกกับสื่อมวลชนวา่ เหตุที่จีนเอาชนะญี่ปุ่นได้ใน
โครงการนี เพราะ ข้อเสนอของจีนมีลักษณะแบบธุรกิจต่อธุรกิจ ส่วนฝ่ายญี่ปุ่นนั น นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ให้ความส าคัญมากจน
กลายเป็นโครงการแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียไม่ต้องการแบบนั นเพราะไม่ต้องการมีภาระทางการเงินมากเกินไป 
ผู้น าจีนเตือนทรัมป์ "ไม่มีผู้ชนะในสงครามการค้า" 

ประเทศไทยในช่วง 2-3 รัฐบาลที่ผ่านมาฝันว่าจะมีรถไฟความเร็วสูงมาเสริมแผนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และ
เชื่อมโยงการคมนาคมในระดับภูมิภาค รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เริ่มต้นหารือกับจีนว่าจะสร้างรถไฟเชื่อมโยง จีน ลาว ไทย ในขณะ
ที่ลาวด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ทางการเมืองของไทยท าให้โครงการไม่เกิด ศาลรัฐธรรมนูญขว้างโครงการรถไฟความเร็ว
สูงของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรลงข้างทาง พร้อมค าพูดถากถางจากตุลาการบางคนว่า รถไฟความเร็วสูงไม่เหมาะกับประเทศไทยที่มี
ถนนลูกรังอยู่มาก 
     รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ที่ยึดอ านาจเมื่อ พ.ค.2557 มีความเก้อเขินอย่างมากในระยะแรกว่าจะหาความชอบธรรมใน
ด าเนินโครงการรถไฟต่อไปอย่างไร จนนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ของจีนเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพ่ือร่วมประชุมสุดยอดผู้น า
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขงในเดือน ธ.ค.2557 สองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือพัฒนารถไฟ (2015-2022) 



มกราคม 2558 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในขณะนั น เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายรัฐบาล
ไทย ร่วมประชุมกับนายหู จู่ฉาย รองผู้อ านวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนที่กรุงเทพฯ เริ่มการเจรจาครั งแรก แต่
การประชุมมีความคืบหน้าอย่างมีนัยส าคัญเกิดขึ นราวครั งที่ 5 ราวกลางปี 2558 หลังเปิดเผยว่าได้มีการศึกษาความเหมาะสม ส ารวจ 
ออกแบบ และก่อสร้างรถไฟทางคู่ ขนาดรางมาตรฐาน (1.435 เมตร) ใน 4 ช่วง ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ - แก่งคอย ระยะทาง 133.0 
กิโลเมตร ช่วงที่ 2 แก่งคอย - มาบตาพุด ระยะทาง 264.5 กิโลเมตร ช่วงที่ 3 แก่งคอย - นครราชสีมา ระยะทาง 138.5 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 4 นครราชสีมา - หนองคาย ระยะทาง 355.0 กิโลเมตร 

ประการส าคัญที่สุดรถไฟนั นเป็นแบบความเร็วปานกลางไม่เกิน 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ทั งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันด าเนินโครงการแบบ EPC (Engineering Procurement and Construction) ซึ่งเป็นการด าเนินงาน
ด้านวิศวกรรม การจัดซื อจัดจ้าง และการก่อสร้างภายใต้กรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าว จะมีการตั งบริษัทร่วมทุนไทย-จีน เพ่ือ
ด าเนินการระบบรถไฟ และการให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง โครงสร้างพื นฐาน ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า การลากจูง ระบบอาณัติ
สัญญาณและโทรคมนาคม 

ส าหรับการก่อสร้าง ฝ่ายไทยจะรับผิดชอบงานโยธาและระบบรถไฟเป็นหลัก ฝ่ายจีนจะรับผิดชอบในส่วนที่ใช้
เทคโนโลยีขั นสูง เช่น การขุดเจาะอุโมงค์การก่อสร้างช่วงที่เป็นสะพานและเนินเขา เป็นต้น ส่วนรูปแบบการเดินรถ ฝ่ายจีนจะ
รับผิดชอบระบบรถ เช่น งานวางราง ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบจ่ายก าลังไฟฟ้า ศูนย์ควบคุมการเดินรถ 
เป็นต้น ฝ่ายไทยจะรับผิดชอบจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เช่น ไม้หมอนรถไฟ ยางรองหมอนรางรถไฟ เป็นต้น โดยการเดินรถ
และซ่อมบ ารุงแบ่งด าเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ปีที่ 1 - 3 ฝ่ายจีนจะเป็นหลักด้านการเดินรถและซ่อมบ ารุงปีที่ 4 - 7 ทั งสองฝ่าย
จะร่วมกันรับผิดชอบในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน หลังปีที่ 7 ฝ่ายไทยจะรับผิดชอบการเดินรถเอง โดยฝ่ายจีนเป็นที่ปรึกษา 
แต่ทั งหมดที่ตกลงและวางแผนกันมาก็มีอันต้องพับไป เมื่อการเจรจาเรื่องราคาและดอกเบี ยเงินกู้ไม่สามารถหาข้อยุติได้ พล.อ. 
ประยุทธ์ ประกาศเมื่อ มี.ค.2559 ว่าไทยจะลงทุนเองทั งหมดในโครงการก่อสร้างรถไฟ แต่คราวนี ยกระดับเป็นประเภทความเร็วสูง ที่ 
250 กม./ชม. ในเส้นทางกรุงเทพฯ-แก่งคอย-นครราชสีมา ขณะที่เส้นทางอ่ืน ได้แก่ กรุงเทพฯ-มาบตาพุด, นครราชสีมา-หนองคาย 
จะเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีความพร้อม โดยผลการศึกษาเบื องต้นคาดว่าเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา จะต้องใช้วงเงินลงทุน
ประมาณ 170,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในขอบเขตท่ีกระทรวงการคลังสามารถจัดหาแหล่งเงินได้ 

หัวหน้า คสช.ใช้ค าสั่งมาตรา 44 แก้ปัญหาข้อติดขัดกฎระเบียบรถไฟไทย-จีน งดเว้นให้วิศวกร-สถาปนิกจีน ต้องมี
ใบอนุญาตภายใต้กฎหมายไทย  แม้ประกาศไปเช่นนั น กรอบความตกลงเดิมและการเจรจาที่ผ่านมาก็ยังคงผูกมัดให้ไทยเลือกใช้
บริการของจีนในการออกแบบ ก่อสร้าง และใช้เทคโนโลยีจากจีนทั งหมด แม้ปรากฏว่า ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาความเร็วสูงได้ รัฐบาลไทยก็ผลักให้ไปมองหาเส้นทางอ่ืนแทน 

อย่างไรก็ตาม การเจรจาระหว่างไทยและจีนหลังจากนั นก็มีปัญหาติดขัดมากมายเนื่องจากฝ่ายจีนไม่ยอมรับระเบียบ
การจัดซื อจัดจ้างของไทย อีกทั งยังขอยกเว้นระเบียบปฏิบัติว่าด้วยใบอนุญาตวิศวกรและสถาปนิก 
ระหว่างนั นก็มีการประกาศว่า ประเทศไทยจะสร้างรถไฟความเร็วลงสูง แบ่งเป็น 4 เฟส เฟสที่1 ระยะทาง 3.5 กม. (สถานีกลางดง-
ปางอโศก) ค่าก่อสร้างประมาณ 200 ล้านบาท เฟส 2 ปากช่อง-คลองขนานจิตร ระยะทาง 11 กม. ตอนที่ 3 แก่งคอย-โคราช 
ระยะทาง 119 กม. ตอนที่ 4 กรุงเทพฯ-แก่งคอย ระยะทาง 119 กม. ในเฟส 1 คาดว่าน่ามีลงนามสัญญาการออกแบบรายละเอียด
กันภายในเดือน ก.ค.นี  

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศใช้อ านาจพิเศษตามมาตรา 44 เพ่ือยกเว้นข้อจ ากัดตามกฎหมายหลายประการ แม้ว่าจะ
มีเสียงคัดค้านและหมิ่นเหม่ต่อการสร้างธรรมเนียมแบบผิดๆ ในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ระหว่างประเทศก็ตาม 
การประกาศใช้อ านาจพิเศษเช่นว่านั นแสดงให้เห็นว่า อาจท าให้ถูกมองได้ว่าทีมเจรจาของไทยไม่อาจจะต่อรองใดๆ กับฝ่ายจีนได้เลย 
การเจรจา 18 ครั งในรอบ 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา มีสภาพเหมือนการรับข้อเสนอของจีนมาปฏิบัติแต่ฝ่ายเดียว ทั งๆ ที่ประเทศไทยน่าจะมี
ศักยภาพและฐานะที่จะต่อรองได้ 

ในขณะนี โครงการรถไฟความเร็วสูงมูลค่า 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของอินโดนีเซียเริ่มการก่อสร้างแล้วและคาดว่า
จะแล้วเสร็จในอีก 3 ปีข้างหน้า ส่วนรถไฟความเร็วปานกลางของลาวก็ลงมือก่อสร้างแล้วตั งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วและคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายใน 5 ปี ในขณะที่โครงการในไทยนั น แม้คาดว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 3.5 กิโลเมตรที่กลางดง 
นครราชสีมา อาจจะเริ่มก่อสร้างได้ทันสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ แต่นักวิจารณ์ก็กังขาว่าเป็นโครงการรถไฟในสวนสนุกมากกว่าจะ
เป็นโครงการที่ยังประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจได้จริง 

 



ค าถาม 
1. ไทยได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการสร้างรถไฟฟ้าความสูง? 
2. เมือ่เปรียบเทียบการลงทุนระหว่าง ญี่ปุ่น กับ จีน ต่างกันอย่างไร ในเงื่อนไข เหตุใดไทยจึงเลือกลงทุนกับจีน? 
3. จริงหรือไม่ที่รัฐบาลยอมยกเว้นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับใบอนุญาตวิศวกรและสถาปนิกให้กับฝ่ายจีน? 
4. ไทยไม่เสียเปรียบจริงหรือ ในข้อตกลงการแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบ? 
 

พลโทสรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าสาเหตุที่ต้องใช้ ม.44 เนื่องจากผลการศึกษา
พบว่าบางเส้นทางมีปัญหาติดขัด เช่น โครงการรถไฟไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา มีปัญหา 5 ด้านที่ต้องอาศัยอ านาจ
มาตรา 44 มาขับเคลื่อนให้โครงการด าเนินต่อไปได้ ดังนี  

1.การก่อสร้างที่ต้องใช้สถาปนิกหรือวิศวกรของจีนไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะติดกฎหมายต้องสอบใบอนุญาต
ประเภทบุคคลจากไทยก่อน ยกเว้นจะเป็นนิติบุคคลเท่านั น ทั งท่ีจีนมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 2 หมื่นกิโลเมตร ขณะที่ไทยยังไม่มี
แม้แต่เมตรเดียว เหตุใดจึงต้องมาสอบใบอนุญาตสถาปนิกหรือวิศวกรจากไทยก่อน โดยประเด็นนี จึงต้องใช้มาตรา 44 ด าเนินการ แต่
อาจต้องให้บุคลากรของจีนได้รับการอบรมหรือปฐมนิเทศด้านเส้นทาง ทรัพยากร ภูมิประเทศของไทยก่อน 

2.พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้าง ที่ต้องผ่านกระบวนการของซุปเปอร์บอร์ด กรณีวงเงินลงทุนเกินกว่า 5,000 ล้านบาทขึ นไป ซึ่ง
อาจจะต้องมีการยกเว้นในเรื่องนี   

3.การก าหนดราคากลาง ที่ไทยใช้ระบบจัดซื อจัดจ้างแตกต่างจากจีนที่ไม่มีราคากลาง จึงอาจต้องใช้อ านาจตามมาตรา 
44 ให้สามารถใช้วิธีการเจรจาเสนอราคามาตรฐานที่ใช้อ้างอิงได้ 

4.การจัดซื อจัดจ้างแบบรัฐต่อรัฐ ระหว่างรัฐบาลไทย-จีน โดยระบบทางการจีนใช้ระบบให้สภาพัฒน์ของจีนเลือก
บริษัทเอกชนเป็นคู่สัญญา จึงสั่งการให้กระทรวงคมนาคมเร่งประสานทางการสภาพัฒน์จีนให้ออกหนังสือรองรับว่าจะใช้บริษัทใด
เป็นคู่สัญญาเพ่ือด าเนินการก่อสร้าง  

5.เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา มีบางพื นที่ต้องผ่านเขตป่าสงวนหรือพื นที่ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นพื นที่ที่ก าหนดให้ใช้เฉพาะท าการเกษตรเท่านั น จึงอาจต้องใช้อ านาจมาตรการ 44 เข้ามาด าเนินการ 

พลโทสรรเสริญ บอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี  (13 มิ.ย.2560) ยังไม่ได้ขอใช้อ านาจคสช.ออกประกาศ
ค าสั่งมาตรา 44 เพ่ือเร่งด าเนินการรถไฟไทย-จีน เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการท าร่างประกาศยังไม่แล้วเสร็จ โดยนายวิษณุ 
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานในที่ประชุม ครม.ว่าขณะนี อยู่ระหว่างเร่งร่างข้อกฎหมายที่จะใช้อ านาจ คสช. ในมาตรา 44 
เพ่ือเสนอให้ คสช. พิจารณาในสัปดาห์หน้า 

 “ม.44ที่ใช้แก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน จะใช้ครอบคลุมทุกโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่ติดปัญหา
แบบโครงการนี  รวมทั งยังศึกษาในการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินในทุกเรื่อง เช่น ปัญหา สปก. ในโครงการผลิตปิโตรเลียมที่ลานกระบือ 
โครงการวินฟาร์ม และโครงการพัฒนาอ่ืนๆที่เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศชาติ เพ่ือให้โครงการต่างๆของรัฐบาลเดินหน้าได้
ตามเป้าหมาย” พลโทสรรเสริญ กล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคสช. ได้ก าชับว่าการใช้อ านาจมาตรา 44 นั นสามารถท า
ได้ หากมีเหตุและผลรองรับ และหากท าให้ประชาชนได้รับทราบเหตุผลนั น เกิดการยอมรับ และเกิดความเชื่อม่ันว่าทุกอย่างที่ท า
ไม่ได้ท าให้ระบบงานเสียหาย แต่กลับจะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไปตามโรดแมพที่วางไว้ได้  

ส าหรับรัฐบาลไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางรถไฟในกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2557 ซึ่งเป็นโอกาสใน
การเฉลิมฉลองการครบรอบ 40 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั งสองประเทศ  
 

สาระส าคัญของบันทึกความเข้าใจ 
1. รัฐบาลไทยตกลงให้รัฐบาลจีนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม “กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565” โดยเฉพาะโครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน (Standard Gauge) เส้นทางหนองคาย-
โคราช- แก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด (ประมาณ 734 กิโลเมตร) และเส้นทางแก่งคอย-กรุงเทพฯ (ประมาณ 133 กิโลเมตร) ซึ่งเป็น
โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐานโครงการแรกของไทย โดยทั งสองฝ่ายจะใช้ความร่วมมือในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลในการด าเนิน
โครงการความร่วมมือดังกล่าว 



2. หลักการในการด าเนินการ มีดังนี  
-ฝ่ายจีนจะรับผิดชอบการก่อสร้างและพัฒนาระบบรถไฟและจะมีการหารือการสนับสนุนเงินลงทุนและการช าระเงินลงทุนกันต่อไป 
-ให้ฝ่ายจีนเข้ามามีส่วนร่วมในโอกาสแรกที่เป็นไปได้ในขั นตอนการเตรียมการของโครงการฯ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการฯ และจะพยายามให้เริ่มการก่อสร้างได้ภายในปี 2559 
-ในการประเมินมูลค่าโครงการฯให้เป็นการหารือระหว่างไทยกับจีนให้องค์กรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสองฝ่ายเป็นผู้ประเมิน 
-ทั งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือของโครงการฯ กันต่อไป 
3. ให้จัดตั งคณะกรรมการบริหารร่วม เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี  ฝ่ายไทยให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมเป็นประธานร่วม ฝ่ายจีนให้ผู้อ านวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (National Development 
and Reform Council) เป็นประธานร่วม 
4. ในการด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ระหว่างสองประเทศ 
5. หากสาระส าคัญของบันทึกความเข้าใจฯ ขัดหรือแย้งกับบันทึกความเข้าใจใดๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านรถไฟที่
ลงนามระหว่างปี 2554-2556 ให้บันทึกความเข้าใจฉบับนี มีผลเหนือกว่า 
6. บันทึกความเข้าใจฉบับนี อาจแก้ไขโดยความเห็นชอบร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร 
7. บันทึกความเข้าใจฉบับนี  จะมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ลงนาม และจะมีผลบังคับใช้ 5 ปี นอกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร 6 เดือนล่วงหน้า  
ทั งนี  หากไม่มีการบอกเลิก บันทึกความเข้าใจฉบับนี จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติอีกครั งละ 5 ปี 
 

"สรรเสริญ" โต้กลับล้มรถไฟไทย-จีน ยันสร้างแน่ปลายปีนี้ 
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 1 มิถุนายน 2558 19:18 น. 
รองโฆษกประจ าส านักนายกฯ โต้กระแสข่าวยกเลิกโครงการรถไฟไทย-จีนไม่เป็นความจริง ชี เตรียมสร้างเส้นแรก กทม.-แก่งคอย-
โคราชภายในปี 58 อีกทั งญี่ปุ่นสนใจลงทุนอีก 

วันนี  (1 มิ.ย.) พล.ต.สรรเสรญิ แก้วก าเนิด รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่ระบุว่า ไทย
ยกเลิกโครงการรถไฟ เชื่อมไทย-จีนว่า รัฐบาลไทยขอยืนยันว่าประเด็นนี เป็นข่าวลือ ไม่มีมูลความจริง ข้อเท็จจริงคือรัฐบาลจีน เสนอ
พัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วปานกลาง ความเร็ว 180 กม./ชม. สายหนองคาย-โคราช-แก่งคอย-มาบตาพุด และแก่งคอย-กรุงเทพฯ 
ระยะทาง 873 กม. เพ่ือเชื่อมโยงกับรถไฟจีน-ลาว ที่ หนองคาย-เวียงจันทร์ ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการนี  อยู่ระหว่างเตรียมจัด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วม ไทย-จีน ครั งที่ 5 ปลายเดือน มิ.ย. นี  ส่วนการส ารวจเส้นทาง และประเมินราคาจะแล้วเสร็จใน
เดือน ส.ค. ตามแผนที่วางไว้ คาดว่า จะเริ่มก่อสร้างสาย กรุงเทพฯ-แก่งคอย-โคราช ได้ภายในปี 2558 

 “รัฐบาลไทย และจีน เห็นตรงกันว่า ทั งสองประเทศจะต้องร่วมมือกันด้านการพัฒนารถไฟ เชื่อมโยงภูมิภาคนี  ซึ่ง
โครงการนี จะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างสองประเทศ รวมทั งจะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว 

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า นอกจากทางรถไฟเชื่อมไทย-จีน แล้ว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในไทย สนใจ
จะเข้ามาด าเนินโครงการรถไฟในไทย คือ รถไฟเส้นทาง กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง และ กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-
อรัญประเทศ ระยะทาง 574 กม. และรถไฟฟ้าความเร็วสูง (ชิงกันเซน) เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 670 กม. โดยรัฐบาล
ทั ง 2 ฝ่ายได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOC ร่วมกันเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 

ทั งนี  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายชัดเจน ในการให้ความร่วมมือกับมิตรประเทศ ในการสร้าง
ทางรถไฟไทย-จีน และ การลงทุนทางรถไฟของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่า โครงการต่างๆ จะช่วยอ านวยความสะดวกในการ
เดินทาง และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคนี  
 
 
 
 
 



แจงปมวิจารณ์การแก้ไขไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ขจัดปัญหาโรงพยาบาล
ขาดงบ และคุณภาพบริการประชาชนอ่อนแอ 
             16 มิ.ย. 60 พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักน่ยกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ โพ
สข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัววิจารณ์การแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า รัฐบาลต้องใช้งบประมาณสูงขึ น และส่งเสริมให้
เกิดความเจ็บป่วยมากขึ นนั น  รัฐบาลขอยืนยันว่า การแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคที่มีจุดอ่อนหลายประการ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้ผู้ป่วยร่วมจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเพียง 30 บาท เสมือนหนึ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดี 
             "โรงพยาบาลของรัฐกลับได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงในการรักษาพยาบาล ท าให้
ขาดทุนหมุนเวียน ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย เช่น การบริการไม่มีมาตรฐาน ผู้ป่วยได้รับยาที่ไม่เหมาะสมเสี่ยงอันตราย 
และบุคลากรสาธารณสุขเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียน เนื่องจากต้องท างานหนักเกินก าลัง จึงถือเป็นความอ่อนแอของระบบบริการ
สุขภาพ (Sick Care) ตั งแต่เริ่มต้น" โฆษกประจ าส านักน่ยกรัฐมนตรี กล่าว 
             พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ในส่วนเรื่องการอ้างว่า ปัจจุบันรัฐบาลอุดหนุนเงินเหมาจ่ายรายหัวไปให้พื นที่ที่มีการเจ็บป่วย
มาก แต่พื นที่ที่ประชาชนมีสุขภาพดีเจ็บป่วยน้อยกลับได้รับเงินน้อยนั น เป็นการกล่าวหารัฐบาลเกินความเป็นจริง เพราะเรื่อง
ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่มีมาตั งแต่ปี 2545  ซึ่งรัฐบาลนี เห็นว่า เป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรม เพราะทุกพื นที่ควรได้การดูแลอย่าง
เท่าเทียม ตั งแต่การป้องกันก่อนเกิดโรค ซึ่งเป็นหลักการของ Health Care ไม่ใช่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ด้วยการให้ประชาชนจ่ายค่า
รักษาเมื่อมีอาการเจ็บป่วยแล้ว หรือเรียกว่า Sick Care โดยขณะนี  สธ.และสปสช.ก าลังร่วมกันแก้ไขปัญหาอยู่ 
             "นายกรัฐมนตรีกล่าวย  าว่า การแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพคือ การปรับปรุงโครงการ 30 บาทให้ดีขึ น และไม่ใช่การ
ยกเลิก โดยรัฐบาลค านึงหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องดูแลสวัสดิการด้านสาธารณสุขอยางเหมาะสม โดยไม่ไปไล่บี กับประชาชน ที่ผ่านมา
รัฐบาลจึงได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้กับโรงพยาบาลของรัฐเพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวนประชาชนที่เข้ารับบริการสาธารณสุข ที่
เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อเริ่มต้นโครงการในปี 2545 มีประชาชนเข้ารับบริการในสถานบริการ 102.9 ล้านครั ง และเพ่ิมขึ นเป็น 
153.4 ล้านครั งในปี 2553 รวมทั งเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ของไทยในปัจจุบัน ส่วนในระยะยาวนั น จะต้องแก้ปัญหา
เรื่องงบประมาณให้ได้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมกัน" โฆษกประจ าส านักน่ยก
รัฐมนตรี กล่าว 
             อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุว่า รัฐบาลด าเนินการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประชาชนทุกกลุ่มวัย 
(Health Care) มาโดยตลอด เริ่มตั งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เน้นการสร้างน าซ่อม ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น ฝาก
ครรภ์คุณภาพ แผนเสริมสร้างภูมิคุ้มโรคในเด็ก โรงเรียนพ่อ-แม่ หมอครอบครัว การป้องกันการขาดสารไอโอดีน  สาวไทยแก้มแดง 
คัดกรองโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เมตาโบลิคซินโดรม โรคไต ความเสี่ยงโรคหัวใจ คัดกรองต้อกระจก มะเร็งปากมดลูก ธาลัส
ซีเมียในหญิงตั งครรภ์ พัฒนาการเด็ก สุขภาพจิต 
             นอกจากนี ปีในปีหน้าจะเพ่ิม มะเร็งล าไส้ไหญ่ และให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ HPV ฯลฯ ตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก 
รวมทั งยังผลักดันแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรค การบริการ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วย. 
 
"พลโทสรรเสริญ แก้วก าเนิด" ขอโทษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หลังชี แจงประเด็นแก้ ร่าง พ.ร.บ.บัตรทอง ผิด ยืนยัน ไม่
กระทบสิทธิคนไทย 

หลังจากท่ี พลโทสรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย กรณีการจัดซื อยา โดยระบุว่า
นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
ที่ผ่านมา ว่า หากมีการซื อยาปริมาณมากจะได้รับส่วนลด และ กันเงินที่เหลือมอบให้กลุ่มเอ็นจีโอท าภารกิจองค์กร ต่อมา กลุ่มเอ็นจี
โอ ยืนยันว่า ไม่เคยได้รับเงินหรือส่วนลดใดๆ ทั งสิ น จึงยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ตรวจสอบ และ เปิดเผยผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงออกสู่สาธารณะ 

ล่าสุด พลโทสรรเสริญ กล่าวว่าออกมาชี แจง โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา นายแพทย์ ปิยะสกล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้โทรมาคุยกับตนเอง โดยยืนยันว่า ไม่ได้พูดว่าเมื่อซื อยาที่ได้ลดราคาแล้วจะน าเงินไป
สนับสนุนงานของเอ็นจีโอ ซึ่งเรื่องดังกล่าว ตนเองฟังจากหลายคน จึงท าให้จับประเด็นผิด และ ขออภัยที่ท าให้ได้รับผลกระทบด้วย 



ขณะเดียวกัน นายแพทย์ ปิยะสกล ยังยืนยันว่า การแก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (30 บาทรักษาทุกโรค) 
มีประเด็นที่แตกต่างจากฉบับเดิมอยู่ 14 ประเด็น แต่ไม่มีประเด็นใดส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือสวัสดิการการดูแลประชาชนให้ลดน้อย
ถอยลง  ประชาชนทุกคนยังจะได้รับการบริการจากรัฐเหมือนเดิม ตามกฎกติกาของบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค 

ส่วนการล้มเวทีประชาพิจารณ์ พลโทสรรเสริญ กล่าวว่า การเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเป็นเรื่องส าคัญเป็น
รากฐานของระบอบประชาธิปไตย แม้ว่ารัฐบาลนี จะไม่ใช่รัฐบาลประชาธิปไตย แต่ก็พร้อมจะรับฟังความเห็น ทุกคนมีสิทธิเห็นต่างแต่
ไม่ควรจ ากัดสิทธิของผู้อ่ืน และ คิดว่าการล้มเวทีประชาพิจารณ์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะนี  ยังไม่กล้าบอกว่าเป็นกลุ่มใด ซึ่ง 
ต ารวจในพื นที่ได้รวบรวมข้อมูลไว้หมดแล้วและจะด าเนินเนินการไปตามกระบวนการกฎหมาย 
 
นายกยันไม่ยกเลิกบัตรทององ 

พล.อ. ประยุทธ์ ตอบค าถามกรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
(กฎหมายบัตรทอง) ว่า เราเตรียมเพ่ือจะจัดหาและแก้ไขระบบบริหารจัดการในการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสม และให้ลงมาสู่
บุคลากรรวมถึงประชาชนให้มากท่ีสุด จากนั นค่อยไปท าอย่างอ่ืนและจะต้องมีสัดส่วนที่ชัดเจน ซึ่งจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ นโดยให้มีนัก
บริหารจัดการเข้ามาเป็นกรรมการ เป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมืออาชีพ 
เพราะการใช้งบประมาณจ านวนนี มหาศาล 

ในส่วนการจ่ายเงินสมทบ ยืนยันว่าตนไม่ได้ต้องการรีดเงินประชาชน ที่ผ่านมามีการลดเงินสมทบจาก 30 บาท เหลือ
ศูนย์บาท โดยใช้งบที่มีอยู่แล้วจากภาษีต่างๆ แต่จะท าอย่างไรที่จะใช้ประโยชน์จากส่วนนี ให้มากท่ีสุด ต้องมามุ่งตรงส่วนนี ก่อนว่าจะ
เพ่ิมได้อย่างไร และท่ีเหลือถึงจะไปท าอย่างอ่ืน ซึ่งกรณีท่ีมีคนต่อต้านคัดค้าน อาจเพราะเสียผลประโยชน์ในการได้เงินเหล่านี ไปท า
อย่างอ่ืนด้วยในกิจกรรมของเขา 

“วันนี รัฐบาลปรับขึ นให้ได้ประมาณ 3,100 บาทต่อหัว ถึงจะไม่มากนักแต่มากกว่าเดิม แล้วใครจะมาบอกว่าผมจะ
ยกเลิก ยกเลิกได้อย่างไร ผมขอถามหน่อย ไอ้คนที่พูดโกหกบิดเบือน นักการเมืองพูดอยู่ได้อย่างไร ผมยืนยันมาหลายครั งแล้ว มา
ถามผมว่าแล้วจะท าอย่างไรต่อไป ก็ยืนยันมาหลายครั งก็ยังไม่เชื่อกัน วันนี ผมใช้ค าว่ายืนยัน นั่งยัน นอนยัน จะเอาอะไรยันอีกไหมว่า
ผมไม่ยกเลิกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค แต่ก่อนไปดูว่าโครงการนี เป็นอย่างไร เมื่อก่อนเสียกัน 30 บาทกฎหมายก็มีอยู่ สุดท้ายไม่
ต้องจ่ายและมันก็สร้างผลกระทบมากมายมหาศาล ถ้าทุกคนไม่มีส่วน หรือเสียสละกันบ้างเลยก็ไปไม่ได้ แต่ผมไม่ได้พูดว่าผมจะไป
เก็บเงินใครเลย พูดแต่เพียงว่าเรามีกฎหมายเดิมอยู่แล้ว” นายกฯ กล่าว 

ด้าน พล.ท. สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในวันนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขได้ชี แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม พร้อมกับจะจัดงานชี แจงรายละเอียดถึงความแตกต่างของร่างพระราชบัญญัติใหม่และ
พระราชบัญญัติเก่าประมาณ 14 ประเด็น เช่น การจัดสรรเงินส่วนลดที่ได้จากการซื อยาของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ซึ่งที่ผ่านมาน าไปสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาก าไรต่างๆ และอาจจะขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ จึงจ าเป็นต้อง
แก้ไขให้รัดกุม เป็นต้น 
 
จี สรรเสริญ-รมว.สาธารณสุข' ขอโทษ ปชช. เหตุบิดเบือน หวังแก้ ก.ม.บัตรทองง่อยเปลี ยเสียขา   Thu, 2017-06-22 17:56 
     แจงเอ็นจีโอรับงบสนับสนุนกิจการภาครัฐ อภ.แค่ 6 แสน 0.38% ของงบทั งหมดปี 57 จี ผู้บริหาร สปสช. ออกโรงแจงข้อเท็จจริง 
ระบุกรณี ปลัด สธ.เอ่ยน  าตาตกในกลางเวทีเสวนา ชี เหตุจาก คตร.ไม่ใช่ สปสช.ใช้วิธนีักบัญชีตีความกฎหมายทั งที่ไม่พบทุจริตจน
สร้างปัญหา ด้านสรรเสริญขอโทษรมว.สธ.กรณีสื่อสารประเด็นบัตรทองคลาดเคลื่อน เตือนตั งใจล้มประชาพิจารณ์อาจเจอโทษได้ 
 
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสัดส่วนภาคประชาชน  

22 มิ.ย. 2560 รายงานข่าวแจ้งว่า กรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสัดส่วนภาคประชาชน 
กล่าวถึงกรณีที่ พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกส านักนายกรัฐมนตรี ที่ระบุถึงการแก้ไขกฎหมายบัตรทองว่าเป็นไปเพ่ือปิดช่องเงิน
เหลือให้เอ็นจีโอว่า การออกมาระบุของ พล.ท.สรรเสริญ เป็นการอ้างอิงรายงานของ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข 
ในที่ประชุม ครม. ซึ่งไม่เชื่อว่าคนระดับโฆษกรัฐบาลจะรายงานผิดพลาด และเรื่องนี มองว่า รมว.สาธารณสุขต้องออกมาขอโทษ
ประชาชนอย่างเป็นทางการ เพราะท าให้ประชาชนเสียหายจากการพูดโกหก 



        ทั งนี เมื่อดูรายงานเบิกจ่ายงบสนับสนุนกิจการภาครัฐขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) ที่เป็นการกันเงินเพ่ือจ่ายให้กับหน่วยงานที่
ช าระค่ายาและเวชภัณฑ์ตามก าหนด โดยในปี 2557 จากการจัดซื อยาเพียงร้อยละ 4 ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) อภ.ได้กันงบนี ไว้จ านวน 157 ล้านบาท เพ่ือเบิกจ่ายสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบนี 
มากที่สุด คือ 50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.17 เครือข่ายหน่วยบริการที่เป็นการจัดซื อยารวมของ รพ. และ รพ.สต.ระดับเขต 
41 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 เป็นต้น ขณะที่องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ได้รับเพียง 6 แสนบาท หรือร้อยละ 0.38 เท่านั น แต่
กลับน าข้อมูลนี มาปรับปร าภาคประชาชน ใส่ร้ายป้ายสี เพื่อพยายามแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ง่อยเปลี ยเสียขา  

“ที่ผ่านมา สธ.เคยเป็นหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าที่สุดในหน่วยราชการในการท างานร่วมกับเอ็นจีโอจนท าให้งานด้าน
สาธารณสุขเข้มแข็ง ทั งงานคุ้มครองผู้บริโภค การสาธารณสุขมูลฐาน และการควบคุมโรคต่างๆ ประสบผลส าเร็จ ซึ่งที่เห็นชัดเจนคือ
การควบคุมการติดเชื อเอชไอวี ที่ล่าสุด ศ.นพ.ปิยะสกล ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยรับรางวัลจากองค์การอนามัยโลกในฐานะประเทศ
ที่สามารถลดการติดเชื อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกส าเร็จเป็นประเทศที่ 2 ของโลก ซึ่งเกิดจากการประสานร่วมกันระหว่างระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบบริการกระทรวงสาธารณสุข และเอ็นจีโอ และทุกปีเฉพาะกรมควบคุมโรคก็สนับสนุนงบประมาณ
ท างานร่วมกับภาคประชาชนสังคมไม่ต่ ากว่าปีละ 50 ล้านบาท เพราะตระหนักดีว่า เป็นการท างานที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
จริง” กรรณิการ์ กล่าว พร้อมกล่าวว่าสิ่งส าคัญคือทั งโฆษกรัฐบาล และ รมว.สาธารณสุขต้องออกมาชี แจง ถึงสิ่งที่พูดว่าเป็นเรื่องไม่
จริง เป็นเรื่องโกหก และกล่าวขอโทษเอ็นจีโอและสาธารณชน 

"แค่โฆษกรัฐบาลขอโทษรัฐมนตรี ง่ายไปไหมคะ สังคมมีอารยะ ท าหน้าที่ของตัวเองได้แย่ขนาดนี  เขาก้มหัวขอโทษ
ประชาชนลาออกจากต าแหน่งไปแล้ว ต้องออกมาขอโทษเอ็นจีโอที่ถูกคุณกล่าวหาซะ เพราะนอกจากคุณจะรายงานมติครม.
ผิดพลาด ยังให้ทีมงานเขียนบทให้นักเล่าข่าวเอาไปเล่าข่าวอย่างผิดพลาดกล่าวหาผู้คนในรายการเดินหน้าประเทศไทยด้วย" 

กรรณิการ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี  สปสช.ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ต้องออกมาชี แจงข้อมูลข้อเท็จจริง การ
จะระบุเพียงว่า เชื่อว่า รมว.สาธารณสุขไม่ได้พูดไม่ได้ และ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เองยังก าหนดให้ สปสช.ต้องท างาน
ร่วมกับ อปท. และองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร เพ่ือท าให้ระบบบริการมีประสิทธิภาพมากขึ น ดังนั นที่ผ่านมา สปสช.จึงไม่ได้
ท าผิดกฎหมาย แต่ได้ท างานตามหลักการของกฎหมายแล้ว  

กรรณิการ์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ นพ.โสภณ เมฆธน ปลดักระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวบนเวทีเสวนาแก้ไข กม.บัตร
ทอง ที่จัดโดย สธ.วานนี   (21 มิ.ย.) โดยระบุถึงปัญหาการบริหารโรงพยาบาลที่มาจากผลกระทบของ พรบ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติฯ ทั งค่าใช้จ่ายค่าน  าและค่าไฟ การเยียวยาบุคลากรทางการแพทย์ที่ประสบอุบัติเหตุนั น เรื่องนี ต้องโทษ คตร.ที่รัฐบาล
แต่งตั งขึ น ที่พยายามตรวจสอบทุจริต เมื่อไม่พบก็พยายามหาเรื่องโดยใช้วิธีนักบัญชีตีความกฎหมายด้วยการอ่านตามตัวอักษร โดย
ภายหลัง คสช.รูว้่า คตร.ด าเนินการผิดพลาด จึงได้ออก ม.44 เพ่ือแก้ปัญหา ดังนั นเรื่องนี  ปลัด สธ.อย่าโบ้ยว่าเกิดจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.  ขณะเดียวกันควรกลับไปส ารวจตัวเองว่า ได้ท าอะไรให้บุคลากรในสังกัดต้องน  าตาตกใน
หรือไม่ เช่นการดึงต าแหน่งบรรจุไว้ที่ส่วนกลางท าให้ลูกจ้าง รพ.ในสังกัดไม่ได้รับการบรรจุ การค้างจ่ายเงินเดือนแพทย์และบุคลากร 
4-5 เดือนที่เกิดจากการบริหารจัดการของ สธ.เอง และการไม่ปรับตัวของ รพ.ขนาดกลางบางแห่งที่ยังเป็นภาระงบประมาณ เป็นต้น  

สรรเสริญขอโทษรมว.สธ.กรณีสื่อสารประเด็นบัตรทองคลาดเคลื่อน  
ขณะที่ ส านักข่าว TNN24 รายงานว่า พล.ท.สรรเสริญ กล่าวขอโทษ นพ.ปิยะสกล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หลัง
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา  ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการคัดค้านการแก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  หรือ กฏหมายบัตร
ทอง ว่าเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายแล้ว การซื อยาของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในจ านวนมากๆ จะได้ราคาท่ี
ลดลง ซึ่งราคาท่ีลดลงนี  จะน ามาสนับสนุนภารกิจของเอ็นจีโอที่ร้องขอมา จนเกิดการเข้าใจผิดขึ น และนพ.ปิยะสกล ก็ได้โทรศัพท์มา
ชี แจ้งเมื่อวานนี  (21 มิ.ย.) 
     ส าหรับ 14 ประเด็น ที่มีการแก้ไข จะมุ่งไปที่การบริหารจัดการขององค์กรทั งกระทรวงสาธารณสุข และส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิสวัสดิการหรือการดูแลประชาชน  โดยขณะนี ยังอยู่ในขั นตอนของการท าประชาพิจารณ์ 
ซึ่งนพ.ปิยะสกลก็บอกว่ารัฐบาลเอง ไม่ควรออกความคิดเห็นอะไรมากเพราะจะกลายเป็นการตั งธงไว้ตั งแต่ต้น แต่ควรรอให้กระทรวง
สาธารณสุขได้แก้ปัญหาก่อน ซึ่งสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องฟังเสียงของประชาชน แล้วจึงน ามาปรับแก้ให้ตรงกับความต้องการอยู่แล้ว 
เตือนตั งใจล้มประชาพิจารณ์อาจเจอโทษได้  ส่วนการล้มเวทีประชาพิจารณ์  พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า แม้ว่ารัฐบาลนี จะไม่ใช่รัฐบาล
ประชาธิปไตย  แต่ก็พร้อมจะรับฟังความเห็นบนรากฐานของระบอบประชาธิปไตย  เพราะทุกคนมีสิทธิที่จะเห็นต่าง แต่ก็ไม่ควร
จ ากัดสิทธิของผู้อ่ืน โดยเฉพาะการล้มเวทีประชาพิจารณ์นั นถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งขณะนี ต ารวจในพื นที่ได้รวบรวมข้อมูลไว้หมดแล้ว 
และจะด าเนินการไปตามกระบวนทางกฎหมาย 



พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ยอมรับจับประเด็นผิด จากการรายงานข้อมูลของรัฐมนตรีสธ.ปมเงนิ
ส่วนลดจัดซื อยาใช้สนับสนุนเอ็นจีโอ พร้อมขอโทษท่ีให้ได้รับผลกระทบ ด้านตัวแทนหลักประกันสุขภาพ จี รมว.สาธารณสุข ออกมา
ขอโทษประชาชน 

วานนี (22 มิ.ย.2560) พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการคัดค้านการแก้ไข 
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และได้พูดถึงกรณีการจัดซื อยา เกี่ยวกับการน าเงินส่วนลดการจัดซื อยา ไปจัดสรรให้กับองค์กร
เอกชน โดยระบุว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  

โดยระบุว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลว่า เมื่อซื อปริมาณมากจะได้รับ
ส่วนลด และกันเงินที่เหลือมอบให้กลุ่มองค์กรเอกชนหรือ เอ็นจีโอ น าไปท าภารกิจองค์กร 

ซึ่งภายหลัง กลุ่มองค์กรเอกชน ยืนยันว่า ไม่เคยได้รับเงินหรือส่วนลดใดๆ พร้อมร้องขอให้นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบ และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบออกสู่สาธารณะ และหากข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความ
จริง ก็ควรออกมาขอโทษ 

ส าหรับประเด็นนี  พล.ท. สรรเสริญ เปิดเผยว่า เป็นการจับประเด็นที่ผิดพลาดของตัวเอง ไม่ได้เป็นข้อมูลมาจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั งขออภัยที่ท าให้ได้รับผลกระทบ 
     ขณะที่ น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สัดส่วนภาคประชา ชน กล่าวว่า การออกมาระบุของ 
พล.ท.สรรเสริญ เป็นการอ้างอิงรายงานในที่ประชุม ครม. ซึ่งไม่เชื่อว่าระดับโฆษกรัฐบาลจะรายงานผิดพลาด และเรื่องนี มองว่า นพ.
ปิยะสกล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาขอโทษประชาชนอย่างเป็นทางการ เพราะท าให้ประชาชนเสียหาย 
 
 
ค าถาม 
1. การแก้ไขเพ่ิมเติมร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีประเด็นใดที่ท าให้เกิดการคัดค้าน? 
2. มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างไร จึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.ก. ? 
3. การชี แจงท าความเข้าใจกับประชาชนขณะนี ได้ด าเนินการถึงไหน มอบหมายให้หน่วยงานใดรับผิดชอบ หลังจากที่โฆษกรัฐบาลได้
มีการออกมาขอโทษ? 
 
ร่าง พ.ร.บ.บัตรทองฉบับใหม่ มีเนื อหาอย่างไร เหตุใดภาคประชาชนจึงออกมาคัดค้านในการท าประชาพิจารณ์หลายต่อหลายครั ง มา
เจาะลึกร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับนี  
          กลายเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ นกลางวงประชาพิจารณ์แก้ไขปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .. หรือกฎหมายบัตรทองอีกครั ง เมื่อในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพกว่า 200 คน เดินทางมา
คัดค้านการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายบัตรทอง หน้าโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ก่อนจะมีการยื อแย่งป้าย
คัดค้านให้ยุติการแก้กฎหมายบัตรทอง จนเกิดความชุลมุนขึ น ภายหลังจึงควบคุมสถานการณ์ได้โดยที่กลุ่มผู้ชุมนุมปักหลักอยู่หน้า
ห้องประชุมอย่างสงบ 
          อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั งแรกที่มีผู้คัดค้านการแก้กฎหมายบัตรทองกลางเวทีประชาพิจารณ์ เพราะก่อนหน้านี ได้มีการจัดเวที
ประชาพิจารณ์มาแล้ว 3 ครั งที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดขอนแก่น แต่ก็มีภาคประชาชนออกมาคัดค้านทุกครั ง 
รวมทั งมีการวอล์กเอาท์ จนเวทีประชาพิจารณ์ต้องล่มไปโดยปริยาย  
          หลายคนทีไ่ม่ได้ติดตามข่าวอาจสงสัยว่า ท าไมจึงต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และเหตุใด 
? จึงมีผู้ออกมาคัดค้านการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี  หรือการออกกฎหมายบัตรทองฉบับใหม่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากว่า 48.8 ล้านคนทั่วประเทศหรือไม่ อย่างไร...มาหาค าตอบไปด้วยกัน 
ท าไมจึงต้องแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ? 
          คณะกรรมการร่างกฎหมาย ให้เหตุผลว่า พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งใช้มานานถึง 15 ปีเต็ม 
มีข้อจ ากัดหลายประการที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการเงินกองทุน ท าให้เงินงบประมาณท่ีโรงพยาบาลได้รับไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ น อีกทั งยังไม่สามารถน าเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลได้ 
เพราะติดขัดในข้อกฎหมายที่ไม่อนุญาตให้ท า  



          ด้วยเหตุนี  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงออกค าสั่ง คสช. ตามมาตรา 44 ให้แก้ปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้การ
บริหารจัดการงบของโรงพยาบาลมีความคล่องตัวขึ น น ามาซึ่งการแต่งตั งคณะกรรมการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว เพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
14 ประเด็นค าถามเรื่องการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ 
          ทั งนี ในการแก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี  รัฐบาลได้จัดให้มีการท าประชาพิจารณ์รับฟังเสียงจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน ามา
ประกอบการพิจารณา โดยตั งเป็น 14 ประเด็นที่ให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ดังนี  
          1. ควรจ่ายเงินให้กับหน่วยงานอื่นของรัฐที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค หรือองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการแสวงหาผลก าไรหรือไม่ ? 
          2. ระบุให้โรงพยาบาลมีสิทธิ์ในการได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริการสาธารณสุขจาก
กองทุน เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายเพ่ือชดเชยค่าเสื่อม และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นได้หรือไม่? 
          3. ควรให้ สปสช. จ่ายเงินโดยตรงแก่บุคลากรที่ให้บริการ โดยไม่จ่ายผ่านหน่วยบริการตามกฎหมายก าหนดหรือไม่ ? 
          4. ควรให้เงินเหมาจ่ายรายหัวและเงินท่ีได้จากผลงานบริการของหน่วยบริการ ให้รับเข้าเป็นรายได้ของหน่วยบริการเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น และใช้ตามระเบียบเงินบ ารุงฯ ได้หรือไม่ ? 
          5. ควรแก้นิยามค าว่า "บริการสาธารณสุข" จากเดิมที่หมายความว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้โดยตรงแก่
บุคคล แก้เป็น "บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้แก่บุคคล" ซึ่งจะท าให้สามารถใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ นหรือไม่ ? 
          6. ควรแก้ไขให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขหรือไม่ และ
ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขในทุกสิทธิ์ได้หรือไม่ ? 
          7. ควรแก้ไขให้สามารถให้เงินช่วยเหลือเบื องต้นแก่ผู้รับบริการทุกสิทธิ์ได้หรือไม่ และควรยกเลิกการไล่เบี ยหรือไม่ ? 
          8. ควรใช้เงินกองทุน สปสช. เพื่อจัดระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทยหรือไม่ ? 
          9. ควรมีการร่วมจ่ายค่าบริการให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือไม่ ? 
          10. ควรให้ สปสช. มอี านาจในการร่วมจัดซื อยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นหรือไม่ ? 
          11. ควรปรับโครงสรา้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ิมขึ นจากเดิม 30 คน เป็น 32 คน โดยเพิ่มผู้แทน
โรงพยาบาล ผู้แทนวิชาชีพด้านสาธารณสุข และลดผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิให้มี
จ านวนน้อยลงหรือไม่ ? 
          12. ควรปรับโครงสร้างคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเพ่ิมขึ นจากเดิม 35 คน เป็น 42 คน 
โดยเพิ่มรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนโรงพยาบาล และลดผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ ? 
          13. ควรแยกเงินเดือนและค่าตอบแทนของหน่วยบริการภาครัฐส่วนที่ซ  าซ้อนในการบริหารจัดการออกจากเงินกองทุน 
สปสช. หรือไม่ ? 
          14. กรณีของ สปสช. ควรก าหนดให้งบบริหารจัดการและเงินรายได้ของส านักงานไม่ต้องส่งคืนคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน
หรือไม่ และควรก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นเลขาธิการ ให้เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์และไม่ได้แสวงหาผลก าไร รวมทั งไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ? 
 
3 ประเด็นถกเถียงในกฎหมายบัตรทองฉบับใหม่ 
          ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี มีอยู่ด้วยกันหลายประเด็น แต่มีอยู่ 3 ประเด็นหลัก ๆ ที่ภาคประชาชนมองว่า หาก
แก้ไขแล้วจะท าให้เกิดความเหลื่อมล  า อีกทั งยังลดการมีส่วนร่วมของประชาชน นั่นคือ 
          1. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างบอร์ด สปสช.  
          ตามกฎหมายฉบับเดิมส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะมีคณะกรรมการ (บอร์ด สปสช.) 30 คน ประกอบไปด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงต่าง ๆ แพทยสภา องค์กรภาคประชาชน ท้องถิ่น เอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิใน
ด้านต่าง ๆ (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ nhso.go.th)  



          ขณะที่ร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่ จะเพ่ิมบอร์ด สปสช. เป็น 32 คน แต่จะไปเพิ่มโควตาให้ตัวแทนโรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมกับลด
จ านวนสมาชิกตัวแทนภาคประชาชน คือ จากเดิมมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 คน จะลดเหลือ 3 คน ขณะเดียวกันก็เพ่ิม
ผู้แทนของโรงพยาบาลมานั่งในบอร์ดอีก 7 คน 
          นั่นจึงท าให้ภาคประชาชนมองว่า บอร์ดชุดนี มี "ผู้ให้บริการ" มากกว่า "ผู้รับบริการ" เท่ากับเป็นการลดทอนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและชุมชนหรือไม่ พร้อมกับเกิดค าถามว่า เมื่อเป็นเช่นนี แล้ว สปสช. จะพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ได้อย่างเป็น
กลางหรือไม่ เพราะอาจมีการพิจารณาโดยเอนเอียงไปทางให้ประโยชน์ต่อสถานบริการก็เป็นได้ 
          2. แยกเงินเดือนบุคลากรออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว 
          ประเด็นนี แม้จะท าให้บุคลากรสาธารณสุขไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเดือน แต่ที่ภาคประชาชนเป็นห่วงคืออาจกระทบกับการ
ให้บริการและผู้ป่วย... 
          กล่าวคือปัจจุบันในปี 2560 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง 30 บาท ใช้การจ่ายงบเหมาจ่ายรายหัว อยู่ที่ 
3,109.87 บาท/คน/ปี โดยไม่มีการแยกเงินเดือนบุคลากรออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว เมื่อเป็นเช่นนี  ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหน 
ประชากรเท่าไร ก็จะได้งบเท่ากันทั งหมด จึงท าให้โรงพยาบาลหลายแห่งเกิดภาวะ "ขาดทุน"  
          แต่ในร่างกฎหมายฉบับใหม่ จะมีการแยกเงินเดือนบุคลากรออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว ซึ่งผู้ร่างกฎหมายมองว่า การท า
เช่นนี จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของโรงพยาบาล อีกทั งยังสะท้อนงบประมาณของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่าง
ชัดเจน 
          ทว่าภาคประชาชนกลับกังวลว่า การแยกเงินเดือนบุคลากรออกมา อาจส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ขอย้ายไปท างานใน
โรงพยาบาลใหญ่ ๆ หรือกระจุกตัวอยู่ตามโรงพยาบาลในเมืองมากกว่า เพราะไม่มีการล็อกเงินเดือนเอาไว้ตามพื นที่ นั่นจึงท าให้พื นที่
ชนบทจะขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ เกิดความเหลื่อมล  า และกลายเป็นปัญหาใหญ่อีกเรื่องทั งที่กฎหมายปัจจุบันป้องกันกรณี
นี ไว้อย่างดีแล้ว 
          อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี  คณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ได้ชี แจงว่า การแยกเงินเดือนบุคลากรนั น เพ่ือไม่ให้ซ  าซ้อนและ
สับสนในการบริหารจัดการ ท าให้บริหารงานได้ง่ายขึ น มีประสิทธิภาพมากขึ น ขณะเดียวกันยังท าให้เกิดความชัดเจนว่าเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลในแต่ละปีมีความเพียงพอหรือไม่ 
           3. มีแนวโน้มที่ประชาชนต้องร่วมจ่ายค่าบริการ 
          หนึ่งในประเด็นท่ีภาคประชาชนเป็นกังวลมากก็คือ "การร่วมจ่ายค่าบริการ" ซึ่งก่อนหน้านี รัฐบาลเคยมีแนวคิดที่จะให้
ประชาชนร่วมจ่ายเงินค่ารักษาบัตรทองด้วย เพราะปัจจุบันมีการใช้งบประมาณจากฝั่งรัฐเพียงทางเดียว และมีแนวโน้มใช้
งบประมาณสูงขึ น รัฐบาลจึงไม่สามารถรับผิดชอบได้ไหว แต่ประเด็นนี ถูกแพทย์ส่วนหนึ่งและภาคประชาชนคัดค้าน เพราะมองว่าจะ
ยิ่งท าให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเข้าไม่ถึงการรักษา ประเด็นดังกล่าวจึงเงียบไป 
          กระทั่งในการท าประชาพิจารณ์ (ร่าง) พ.ร.บ. ฉบับนี  กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการตั งค าถามถึงกรณีท่ีว่า ประชาชนควร
ร่วมจ่ายค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือไม่ ? เพ่ือให้ประชาชนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น  
          ประเด็นนี ท าให้ภาคประชาชนหวั่นเกรงว่า ในกฎหมายฉบับเดิมซึ่งมีการระบุเรื่องการร่วมจ่ายค่าบริการอยู่แล้ว แม้ในทาง
ปฏิบัติจะไม่มีการบังคับให้ประชาชนร่วมจ่าย แต่หากกฎหมายฉบับใหม่ยังไม่ยกเลิกประเด็นนี  ประชาชนก็อาจมีโอกาสร่วมจ่ายใน
อนาคต จึงเรียกร้องให้ยกเลิกเรื่องการร่วมจ่ายค่าบริการในกฎหมายฉบับนี ด้วย 
           อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการร่างกฎหมายบัตรทอง ก็ได้ยืนยันว่า จะไม่มีการให้ประชาชนมาร่วมจ่ายค่าบริการบัตรทอง
อย่างแน่นอน 
 
5 ข้อเรียกร้องจากกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ 
          ด้วยความกังวลในประเด็นต่าง ๆ จึงท าให้กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก และ กทม. ออก
แถลงการณ์ 5 ข้อ เพ่ือแสดงจุดยืนคัดค้าน เนื่องจากมองว่ากฎหมายฉบับใหม่ไม่ลดความเหลื่อมล  า ไม่เพ่ิมสิทธิประชาชน มีแนวโน้ม
ร่วมจ่าย ทั งยังมองบุคคลแค่เลข 13 หลัก ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่สมดุล เพราะประชาชนไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมตั งแต่
ต้น  
          ที่ส าคัญไม่มีค าตอบว่าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื อหาสาระของกฎหมายให้ดีขึ นได้
อย่างไร เพราะหลักการและเหตุผลของการแก้กฎหมายเจาะจงว่าจะแก้มาตราไหนอย่างไรบ้าง ดังนั นไม่มีประโยชน์ที่จะรับฟังความ



คิดเห็นรายมาตรา จึงเรียกร้องให้หยุดกระบวนการทั งหมด และเริ่มกระบวนการแก้กฎหมายใหม่ท่ีสมดุล และมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
เพราะจากการศึกษาร่างกฎหมายที่แก้ไข ไม่มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เช่น 
          1. การแก้ไขกฎหมายควรยึดหลักการแก้แล้วประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรเป็นที่ตั ง เช่น ต้องแก้ไขมาตรา 9 มาตรา 10 
และมาตรา 11 เพื่อให้มีสิทธิประโยชน์เดียวส าหรับทุกคน และบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
          2. ยกเลิกการร่วมจ่าย เพราะการแก้ไขไม่ได้ยกเลิกการร่วมจ่าย ประชาชนมีโอกาสร่วมจ่ายเมื่อมีการไปใช้บริการ ซึ่งกลุ่มคน
รักหลักประกันสุขภาพ คัดค้านการร่วมจ่ายที่หน่วยบริการ แต่สนับสนุนให้มีการจัดเก็บภาษีเพ่ิมเติมเพ่ือลดความเหลื่อมล  า เช่น จาก
ก าไรในการซื อ-ขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) เพราะระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นของทุกคน คนชั นกลางก็มีสิทธิ์
ล้มละลายได้ถ้าต้องจ่ายค่ารักษาบริการสุขภาพราคาแพงด้วยตนเอง 
          3. ขอให้ใช้ข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการแก้กฎหมาย (Evidence Based) เช่น ควรแก้กฎหมายเพิ่มอ านาจให้ 
สปสช. สามารถจัดซื อยาและอุปกรณ์การแพทย์ราคาแพง โดยในปัจจุบัน สปสช. จัดซื อยารวมส าหรับโครงการพิเศษเพียงร้อยละ 
4.9 ของการจัดซื อยา ท าให้สามารถประหยัดงบประมาณในรอบ 10 ปีได้เกือบ 50,000 ล้านบาท เพราะหากไม่แก้กฎหมายให้
สามารถจัดซื อได้ รัฐบาลจะน าเงินปีละ 5,000 ล้านบาทมาจากไหน ท่ามกลางทรัพยากรที่จ ากัดของประเทศ หรือนี่คือหลุมในการ
ร่วมจ่ายของประชาชนในการใช้ยา 
          4. การแก้กฎหมายให้แยกเงินเดือนของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งดูเหมือนจะดีและท าให้บุคลากรสาธารณสุขไม่ต้องกังวล แต่
ต้องยอมรับว่า จะเกิดปัญหาการกระจายบุคลากรที่เป็นธรรมต่อหน่วยบริการหรือโรงพยาบาล 
          5. การปรับโครงสรา้งการบริหารจัดการระบบหลักประกัน โดยเพิ่มสัดส่วนผู้ประกอบวิชาชีพมากขึ นทั งสองคณะ ทั งท่ี
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรเพิ่มสัดส่วนผู้รับบริการให้มากขึ น และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข ควรมีสัดส่วนของกลุ่มผู้ป่วย ตัวแทนศูนย์มาตรา 50 (5) ทั งในหน่วยบริการและของประชาชน เพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการทั งสองคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมอ านาจของประชาชนในการบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
รัฐบาล ยัน ไม่คิดยกเลิก "บัตรทอง" ขอประชาชนรู้เท่าทัน 
          จากประเด็นที่กล่าวมาทั งหมดได้ท าให้ พล.ท. สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ต้องออกมาชี แจงว่า 
รัฐบาลยืนยันมาตลอดว่าจะไม่ล้มบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค เพราะเป็นสิ่งที่ดี มีแต่จะปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ น จึงอยากให้
ประชาชนแยกแยะว่าคนที่ให้ข้อมูลว่ารัฐบาลยกเลิกบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรคนี เขาต้องการอะไร ประชาชนควรรู้เท่าทัน 
          สว่นการออกกฎหมายฉบับนี  ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ระบุว่า การออกกฎหมายอะไรต้องเปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชน หรือ
รับฟังข้อมูลจากหน่วยราชการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข ส่วนใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ไม่เป็นไร ทุกฝ่ายต้องแสดง
ความคิดเห็นในมุมของตัวเอง และท าการเก็บข้อมูลทุกอย่าง  
          ด้าน นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาพิจารณ์
ร่างฯ ยืนยันว่าจะน าทุกความเห็นของภาคประชาชนและการออกแถลงการณ์ต่าง ๆ เข้ามารวมเป็นความคิดเห็นของการประชา
พิจารณ์ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี 
(17 ก.พ.60) พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายต้านโรงไฟฟ้า

ถ่านหินออกแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่อ.เทพา จ.สงขลา และ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยนัดรวมตัวคัดค้าน
ที่ท าเนียบรัฐบาลในเร็วๆนี ว่า รัฐบาลตระหนักถึงความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของพื นที่ภาคใต้ไม่น้อยไปกว่าคุณภาพชีวิตของพ่ีน้อง
ประชาชนดังนั น เป้าหมายของการท าให้คนมีไฟฟ้าใช้จึงอยู่บนพื นฐานของการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 
   “ปี 2556 เกิดไฟฟ้าดับครั งใหญ่ใน 14 จว.ภาคใต้เกือบ 3 ชม. และความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้เพ่ิมขึ นร้อยละ 4.5 
ต่อปี โดยพื นที่ฝั่งทะเลอันดามันไม่มีโรงไฟฟ้าเป็นของตนเอง แต่ต้องพ่ึงไฟฟ้าที่ส่งไปจากภาคกลาง และ หากไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้า
ใหม่ก็จะเกิดความเสี่ยงเรื่องพลังงาน ตั งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว 
   พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า หากผู้คัดค้านยอมรับว่าความต้องการใช้ไฟฟ้ามีมากขึ น แต่ไม่เห็นด้วยกับการสร้าง
โรงไฟฟ้า ก็ต้องเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้กับประเทศและคนส่วนใหญ่ในภาคใต้ด้วย เพราะที่ผ่านมารัฐบาลพยายาม
รับฟังความคิดเห็นมาโดยตลอด แต่ยังไม่เห็นข้อเสนอที่ชัดเจนว่า ควรจะด าเนินการอย่างไร มีแต่เพียงออกมาคัดค้าน อย่างไรก็ตาม
ในวันนี จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพ่ือพิจารณาในเรื่องนี  เพ่ือหาทางออกท่ีดีที่สุด 
   โดยที่ผ่านมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว จนได้ข้อสรุปว่าโรงไฟฟ้าถ่าน
หินมีความเหมาะสมมากท่ีสุดในแง่ของการลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานอ่ืน ๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ปาล์มน  ามัน หรือ
ก๊าซธรรมชาติเหลว พร้อมทั งได้ด าเนินการตามหลักวิชาการทั งการศึกษาคุณภาพอากาศในรัศมีมากกว่า 5 กม.จากจุดสร้างโรงไฟฟ้า 
ครอบคลุมพื นที่กว้าง 30 กม. ยาว 30 กม. หรือคิดเป็นพื นที่ 900 ตร.กม. รวมถึงศึกษาข้อมูลด้านทะเลและชายฝั่ง การใช้น  าและ
ระบายน  าอย่างละเอียดในรัศมีมากกว่า 5 กม.และพื นที่บางส่วนของ จ.ปัตตานีด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินจะไม่ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล การประกอบอาชีพประมง เกษตรกรรม และวิถีชุมชนตามที่กล่าวอ้าง 
   นอกจากนี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหลายพื นท่ี และไม่
เคยปิดกั นพ่ีน้องประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงทั ง จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมทั งยังใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น วิทยุชุมชน 
เว็บไซต์ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษาลงพื นที่พูดคุยกับประชาชนเป็นรายกลุ่มและรายครัวเรือน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง “รัฐบาลขอเรียกร้องให้กลุ่มผู้คัดค้านแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์ ไม่กระท าการที่ขัดต่อกฎหมาย 
หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น โดยยืนยันว่าเมื่อรัฐบาลยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านแล้ว ท่านก็ควรรับฟังรัฐบาลและคนส่วน
ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกัน ” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว 
 
 

มีความคืบหน้า โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โดยโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ยืนยันว่านายกรัฐมนตรี สั่ง
ยกเลิก EIA และ EHIA ที่ด าเนินการไปก่อนหน้านี  เพ่ือเริ่มต้นใหม่  พร้อมระบุว่า เป็นห่วงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  พลโทสรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ยืนยันผ่านเอกสารเผยแพร่ข่าว เมื่อหัวค่ าว่า 
นายกรัฐมนตรี สั่งให้ส านักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีหนังสือไปถึงกระทรวงพลังงาน เพ่ือแจ้งให้ กฟฝ. ยกเลิกการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และผลการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA ที่ด าเนินการไปก่อนหน้านี   ในกรณีโครงการสร้าง โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ 
และให้เริ่มต้นกระบวนการศึกษาผลกระทบใหมทั ง 2 ฉบับ 

พลโทสรรเสริญ บอกว่า นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส 
ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญ และระบุตอนหนึ่งว่า  มีหลายปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไขปฎิรูปเพื่อให้มั่นคงระยะยาว เช่นเดียวกับกรณี
โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ที่ต้องรับฟังความเห็นประชาชน ซึ่งเมื่อมีค าสั่งดังกล่าวแล้ว เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะหา
มาตรการ เพ่ือน าไปสู่การปฎิบัติให้เป็นผล ขณะเดียวกัน ได้เรียกร้องให้ผู้เห็นต่างเปิดใจกว้าง รับฟังรัฐบาลโดยระบุเพ่ิมเติมว่า การ
ระดมมวลชนมาเพ่ือชุมนุมเรียกร้อง ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนจนเกิดความวุ่นวาย รัฐบาลจะด าเนินการเฉียบขาด 

ก่อนจะมีการเปิดเผยค าสั่งยกเลิก EIA และ EHIA เมื่อช่วงเย็น วันนี เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ได้ เผยแพร่
แถลงการณ์ ฉบับที่ 4/2560 ผ่านเฟซบุ๊ค และเครือข่ายออนไลน์ มีใจความส าคัญ คือเรียกร้องให้รัฐบาล แสดงความจริงใจในการ
เริ่มต้นกระบวนการศึกษา EIA และ EHIA ใหม่ทั งหมด โดยการออกหนังสือ อย่างเป็นทางการที่จะให้รายงานศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดดล้อมฯทั งสองฉบับเป็นโมฆะภายในวันพรุ่งนี  หากรัฐบาลไม่ด าเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าว เครือข่ายจะออกแถลงการณ์ 
เพ่ือกลับมาชุมนุมใหม่อีกครั ง 



แต่หลังรับทราบประเด็นข่าวว่า นายกรัฐมนตรี มีค าสั่งให้ยกเลิกรายงานทั งสองฉบับแล้ว นายประสิทธิชัย หนูนวล หนึง่
ในแกนน าเครือข่ายปกป้อง อันดามันจากถ่านหิน เปิดเผยกับทีมข่าว 3 มิติ ว่าเครือข่ายและผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ พอใจ ที่
นายกรัฐมนตรี ออกค าสั่งดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นไปตามแถลงการณ์ของเครือข่าย และพรุ่งนี เครือข่ายฯ จะติดตามว่า  ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสผ.จะส่งหนังสือถึงกระทรวงพลังงาน เพ่ือแจ้งไปยัง การไฟฟ้าฝ่าย ผลิต
แห่งประเทศไทย  ให้ยกเลิกรายงานทั ง 2 ฉบับ ตามที่นายกรัฐมนตรีก าชับมาหรือไม่ หลังจากนั นเครือข่ายฯ จึงจะประเมินว่าจะ มี
ท่าทีหรือแถลงการณ์ใดๆออกมาเพ่ิมเติม 

ถ้าดูในกระบวนการท า EIA และ EHIA แบ่งเป็น 2 ขั นตอน หลัก เริ่มจากที่เจ้าของโครงการคือรัฐวิสาหกิจ  ต้องจัดการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นทั งหมด 3 ครั งเรียกชื่อย่อ ว่า รายงานค. 1 ค. 2 และ ค.3 ใช้เวลาราว 12 เดือน ขั นที่สองคือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องพิจารณา ใช้เวลาอนุมัติการด าเนินการราว 18-24 เดือน 

ขณะที่สถานะล่าสุดของร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ผ่านการรับฟังความ
คิดเห็นประชาชนทั ง 3 ขั นตอน ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพฉบับสมบูรณ์ ถูกส่งให้คณะผู้ช านาญการ 
ของสผ. เพื่อให้ความเห็น ก่อนจะขออนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ซ่ึงการกลับไปเริ่มต้นใหม่ทั งหมดนั น จะท าให้โครงการเลื่อนก าหนดแล้วเสร็จออกไปเป็นปี 2567 หรือ 7 ปี นับจากนี 
หรือหากเป็นการให้ทบทวนและแก้ไขใหม่ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจะเลื่อนก าหนดแล้วเสร็จเป็นประมาณปี 2564 ถึง2565 
หรือราว 4-5 ปี นับจากนี  
 
 

สผ.ออกหนังสือสั่ง “กฟผ.” ท า EIA-EHIA โรงไฟฟ้ากระบี่ใหม่ ด้านโฆษกรัฐบาลขู่ด าเนินการเฉียบขาดหากมีชุมนุมอีก 
เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2560 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ท าหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้
ด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2560 ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ใหม่ 

หนังสือที่ลงนามโดย นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. รักษาราชการแทนเลขาธิการ สผ. ได้ระบุค าสั่งที่ว่าให้ 
กฟผ.ไปศึกษา และท าความเข้าใจใหม่ พร้อมกับท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ใหม่ โดยเน้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ภายในวันเดียวกัน พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ สผ. มีหนังสือไปถึงกระทรวงพลังงานเพ่ือแจ้งให้ กฟผ.ยกเลิกผลรายงาน EIA และ EHIA ที่ได้
ด าเนินการไปก่อนหน้านี และให้เริ่มต้นท าใหม่ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้อง
ด าเนินการอย่างโปร่งใส ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก 

“ปัจจุบันมีปัญหาบ้านเมืองมากมายที่รัฐบาลต้องด าเนินการแก้ไขและปฏิรูป เพ่ือให้เกิดมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว 
โดยค านึงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นส าคัญ เช่นเดียวกับกรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ที่ได้รับฟังเสียงของ
ประชาชนแล้ว จึงอยากเรียกร้องให้ผู้ที่เห็นต่างเปิดใจกว้างรับฟังรัฐบาลด้วยเช่นกัน” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว 

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า นอกจากนี ยังยึดหลักกฎหมายเป็นบรรทัดฐานไม่ว่าจะด าเนินการใดๆ โดยเฉพาะการระดม
มวลชนเพ่ือชุมนุมเรียกร้องต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ไม่ให้เกิดลัทธิเอาอย่างจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา ทั งนี หากมี
การฝ่าฝืนไม่ว่ากรณีใดๆ อันก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ น รัฐบาลจะด าเนินการอย่างเฉียบขาด 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและ
รัฐบาล แสดงความจริงใจแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ด้วยการสั่งการให้ สผ.ออกหนังสืออย่างเป็นทางการ เพ่ือยืนยันว่า
รายงาน EIA และ EHIA ที่เก่ียวข้องกับโครงการรวม 2 ฉบับ เป็นโมฆะภายในวันอังคารที่ 28 ก.พ.นี  ซึ่งครบก าหนด 7 วัน หลังจาก
ได้มีการเจรจากับรัฐบาล พร้อมยืนยันว่าหากรัฐบาลเพิกเฉยเครือข่ายฯ จะกลับมาชุมนุมใหม่อีกครั ง 

“หากรัฐบาลจริงใจในค าสัญญาก็เพียงแค่สั่งการให้หน่วยงานระดับกรมออกหนังสือมาแผ่นเดียว แต่หากยังท าเรื่อง
เท่านี ไม่ได้ก็ถือเป็นการแสดงว่าเจตนาเบี ยวประชาชน ถ้าวันพรุ่งนี ยังไม่มีหนังสือแสดงความจริงใจของรัฐบาลออกมา เครือข่ายจะ
ออกแถลงการณ์ชุมนุมต่อไป” แถลงการณ์ ระบุ 
 



บิ๊กตู”่ แนะ “ม็อบโรงไฟฟ้า” ไปศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน อย่าฟังข้อมูลด้านเดียว “ไก่อู” รับลูก ยันไม่ได้เสี ยมให้สร้าง วอน ทุกฝ่าย 
อย่าตีความค าพูดจนเกิดความเข้าใจผิด ยันเดินหน้าท า EHIA ใหม่ 

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 21 ก.พ.60 ที่ตึกนารีสโมสร ท าเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมครม. เรื่อง การหาทางออกกรณีการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าถ่านหินที่ จ.กระบี่ ว่า เรื่อง
ดังกล่าวเป็นประเด็นที่เกิดขึ นเท่านั น ไม่ได้มีการน ามาพิจารณาร่วมกันในที่ประชุม ครม.แต่อย่างใด โดยให้ด าเนินการตามมติจากการ
ประชุมของคณะกรรมการนโยยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา 

โดยที่ประชุมมีติว่า ให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้า กลับไปด าเนินการตามขั นตอน รายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพหรือ 
EHIA รวมทั งขั นตอนอื่นๆ ก่อนที่หาข้อสรุป ว่าสามารถสร้างได้หรือไม่ หากสร้างไม่ได้ก็ถือว่าจบโครงการ ก่อนที่จะมองถึงวัตถุดิบใน
การผลิตกระแสไฟฟ้าชนิดใหม่ หรือ จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื นที่อ่ืนอย่างไร อย่างไรก็ตามยังคงมีประชาชนบางส่วนที่ไม่มีความ
มั่นใจว่า หนึ่งในขั นตอนของกระบวนการ EHIA ที่ผ่านมา ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั งนี ในที่ประชุม ครม. วันนี  พล.อ.
อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รายงานความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว 

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการให้ทุกภาคส่วนมีเวลาทบทวนตัวเอง ใน
ห้วงเวลาที่ไม่มีความขัดแย้งในขณะนี  โดยเฉพาะพ่ีน้องที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้า ว่า ข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากคนรอบข้างนั น
ถูกต้องแล้วหรือไม่ หรือพื นที่จ.กระบี่ เคยมีโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ในช่วงปี พ.ศ. 2507-2538 หรือไม่ และหากมีจริง โรงไฟฟ้า
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อพื นที่ชายฝั่งและแหล่งท่องเที่ยวตามที่ท่านเป็นกังวลหรือไม่ ขณะเดียวกัน ประเทศมาเลเซียมีโรงงานผลิต
ไฟฟ้าถ่านหิน 7 โรง โดยทั งหมดตั งอยู่ติดบริเวณพื นที่ชายฝั่งตลอดแหลมมลายู อยู่ที่รัฐเนเกรี เซมบิลัน 1 โรง รัฐเปรัค 1 โรง รัฐซา
ลาวัค 3 โรง รัฐซาลังงอร์ 1 โรง รัฐยะโฮร์ 1 โรง และหากในอนาคตพื นที่ในภาคใต้ของประเทศไทยเกิดปัญหาขาดกระแสไฟฟ้า เรา
ต้องไปขอซื อกระแสไฟฟ้าจาก โรงไฟฟ้าถ่านหินของมาเลเซีย เราจะรู้สึกอะไรหรือเปล่า 

โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีก ในอดีตทีผ่านมา มีการประท้วงหลายกรณี อาทิ การก่อสร้างสนามบิน
สุวรรณภูมิ ที่มีกาปรระท้วงจนท าให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง จนประเทศเพ่ือนบ้านของเราสร้างสนามบินขนาดใหญ่ ที่ท าให้
ประเทศดังกล่าวกลายเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมทางอากาศของภูมิภาค แต่ทั งหมดที่ตนพูดไม่ได้เป็นการชี น าว่าควรจะมีหรือไม่
มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

เมื่อถามว่า หากต้องมีท ารายงาน EHIA ใหม่ จะส่งผลต่อความล่าช้าจากแผนเดิมอย่างไรบ้าง พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า 
ตามแผนเดิมคาดว่า จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ภายในปี 2565 แต่เมื่อมีการแก้ปัญหาร่วมกันใหม่นั น คาดว่าจะสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ในปี 2567 แต่หากมีการเร่งรัดขั นตอนในการธุรการ โดยไม่เกี่ยวข้องกับขั นตอนการปฏิบัติ อาจจะสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ในปี 2566 

“เรื่องนี ไม่ได้มีใครแพ้ หรือชนะ ค าพูดอาจต่างกันในบางค าพูด อย่าง รัฐบาลใช้ค าว่า ให้กลับไปด าเนินการในขั นตอนที่
ยังขาดความชัดเจน ให้เกิดความชัดเจนในทุกประเด็นโดยน าเอามติของ คณะผู้ช านาญการทั งเรื่องโรงไฟฟ้า ท่าเรือ กว่า 400 
ประเด็นและมติของคณะกรรมการไตรภาคี และความเห็นจากภาคประชาชน ไปพิจารณาร่วมด้วย ขณะที่ทางฝั่งผู้ชุมนุมใช้ค าว่า เซต
ซีโร่ นั่นคือการเริ่มกระบวนการใหม่ ซึ่งแม้ค าจะแตกต่างกัน แต่โดยวิธีการปฏิบัตินั นเหมือนกัน แต่หากวันข้างหน้าเราไม่สามารถ
สร้างอะไรได้เลย ทุกคนเป็นกังวลไปหมด ท่านก็ต้องประหยัดไฟ เพราะไม่มีวิธีการอย่างอ่ืนอีกแล้ว ทั งภาคประชาชน ภาคอุตสหา
กรรม ภาคการท่องเที่ยว” พล.ท.สรรเสริญ ระบุ 
 
 
ค าถาม 
1. การรื อรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือท าการวิเคราะห์ใหม่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม จะเริ่มได้
เมื่อใด และคาดว่าจะด าเนินการตามแผนก่อสร้างได้ตามก าหนดหรือไม่? 
2. หากผลการวิเคราะห์ผลกระทบออกมาว่าไม่สามารถสร้างได้ จะเกิดผลกระทบอย่างไร? 
3. หากมีการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้เมื่อไหร่ ? 
4. ถ้าหากมีการก่อสร้างทั งสองแห่งที่กระบี่และสงขลาแล้ว ไทยจะมีไฟฟ้าใข้เพียงพอหรือไม่ ในอนาคตมีแนวโน้มจะสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในภาคอ่ืนหรือไม่? 
 



บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีช่วยยกระดับวิถีชีวิตของประชาชน และสนับสนุนให้
ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ เข้าถึงบริการทางการเงิน/การช าระเงินได้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นสื่อการช าระเงินที่ประชาชนมี
ความคุ้นเคยมากกว่าสื่อประเภทอ่ืน จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ พบว่าในประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาประเทศสูง มีการใช้บัตรเด
บิตในการช าระเงินแทนเงินสดอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันให้ประเทศเข้าสู่การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างกว้างขวางครบวงจร ทั งในภาคประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจและภาครัฐที่ติดต่อกับประชาชน อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมของ
ไทย ในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดบางประการที่ท าให้การใช้บัตรยังไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เช่น ประชาชน ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการ
ใช้บัตรเดบิตเพื่อถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มมาเพ่ือใช้สอยในชีวิตประจ าวันมากกว่าการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือช าระค่าสินค้า
และบริการที่ร้านค้าโดยตรง รวมทั งร้านค้าที่รับบัตรยังมีไม่แพร่หลายมากนัก ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองและแหล่งท่องเที่ยว 
ร้านค้าบางรายเลือกท่ีจะไม่รับช าระเงินด้วยบัตร หรือรับช าระเงินด้วยบัตรแต่ก าหนดยอดซื อขั นต่ า หรือให้ส่วนลดการช าระด้วยเงิน
สดมากกว่าการช าระด้วยบัตร เนื่องจากร้านค้ามีภาระค่าธรรมเนียมการรับบัตร (Merchant Discount Rate) และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องค่อนข้างสูง นอกจากนี  สถาบันการเงินผู้รับบัตร (Acquirer) เอง ก็มีต้นทุนในการวางเครื่องรับบัตรสูง ประกอบกับรูปแบบ
ของธุรกิจที่อาจไม่เอื อกับร้านค้าหรือธุรกิจขนาดเล็ก จึงเลือกให้บริการเฉพาะในบางพื นที่ที่อยู่ในเขตเมืองและมีธุรกรรมของบัตร
เครดิตเป็นหลัก 

โครงการนี จึงเป็นการส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าธรรมเนียมต่ าแทนการใช้เงินสดเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึง
บริการทางการเงินของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในต่างจังหวัด รวมทั งการกระจายอุปกรณ์    รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
หลากหลายรูปแบบ เช่น เครื่อง EDC เครื่องรูดบัตรมือถือ (MPOS) ตามความเหมาะสมของร้านค้าและพื นที่ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ทางเลือกในการช าระเงินให้กับประชาชน อีกทั ง จะส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดในทุกภาคส่วน โดยภาครัฐจะ
รับช าระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจมากขึ น และในอนาคตอาจใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐไปสู่ประชาชนโดยตรง นอกจากนี  ยังมีมาตรการจูงใจประชาชนและร้านค้าใน
การใช้บัตรและรับบัตร เพ่ือส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการช าระเงินของประชาชนจากการใช้เงินสดไปสู่การช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง แพร่หลาย ซึ่งจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจ    
และประเทศ สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล 
      เป้าหมายการด าเนินงานปี 2559 

(1) ผู้ให้บริการวางอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าร่วมโครงการ เริ่มกระจายอุปกรณ์ รับช าระเงินแก่ร้านค้า
และหน่วยงานภาครัฐ ตั งแต่ต้นปี 2560 

(2) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงิน เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ติดตั งอุปกรณ์การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นทางเลือกในการช าระเงิน ภายในเดือนกันยายน 2560 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

โครงการขยายการใช้บัตร มุ่งเน้นพัฒนาบริการและโครงสร้างพื นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบ
วงจร เพ่ือส่งเสริมการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดในภาคประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจและภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

1) ภาคประชาชน : สามารถเข้าถึงบริการการช าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเดบิต ได้อย่างสะดวก และด้วย
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ทั งการใช้จ่ายด้วยบัตรแทนการใช้เงินสด และการรับเงินสวัสดิการจากภาครัฐผ่านบัตร 

2) ภาคธุรกิจ : เพ่ิมประสิทธิภาพการท าธุรกิจและลดต้นทุนจัดการเงินสดและเช็ค โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) สามารถรับช าระเงินด้วยบัตรได้ด้วยต้นทุนที่ต่ าลง ท าให้สามารถบริหารจัดการ เงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ น ลด
โอกาสเกิดความผิดพลาดและการทุจริตจากการใช้เงินสด ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

3) ภาครัฐ : สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถประเมินประสิทธิผลของเงินช่วยเหลือต่างๆ ได้ดียิ่งขึ น โดยภาครัฐสามารถจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่
ประชาชนได้โดยตรง รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความซ  าซ้อน ลดข้อผิดพลาด ซึ่งท าให้กระบวนการจ่ายเงินสวัสดิการของภาครัฐ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั นตอน รวมทั ง มีข้อมูลการใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ เพ่ือน ามาใช้พิจารณา
จัดสรรเงินและก าหนดรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ นในอนาคต เช่น การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็น
สื่อในการใช้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐตามท่ีรัฐบาลจะก าหนดต่อไป (เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบการรักษาพยาบาล) 
 



บัตรเดบิต-ลดต้นทุนเงินสดประเทศ 
    คลังลงนามMOUเลือกผู้ติดตั งเครื่องรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นคนไทยใช้บัตรเดบิต-ลดต้นทุนเงินสดประเทศ 
     นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเลือกผู้ติดตั งเครื่องรับช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้บัตรเดบิตในการซื อสินค้าและช าระค่าบริการต่างๆ ตามนโยบาย  
       รมว.คลัง กล่าวว่า โครงการช าระเงินแบบ Card Payment เป็น 1 ใน 6 โครงการย่อยของยุทธศาสตร์ National e-Payment 
ของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการกระจายเครื่องรับบัตรหรือเครื่อง EDC ไปตามร้านค้า ,หน่วยงานราชการต่างๆท่ัวประเทศ และสนับสนุน
ให้ประชาชนหันมาใช้บัตรเดบิตในการซื อสืนค้าและช าระเงินค่าบริการต่างๆในชีวิตประจ าวันมากขึ น โดยปัจจุบันคนไทยมีบัตรเดบิต
จ านวน 54 ล้านใบ และมีเครื่องรับบัตร 4 แสนกว่าเครื่อง แต่เมื่อเทียบกับจ านวนประชากรในประเทศแล้ว จ านวนเครื่องรับบัตรของ
ไทยยังถือว่าน้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วอยู่ 4-5 เท่าตัว รวมทั งปริมาณการใช้บัตรเครดิคในการรูดซื อสินค้าและบริการยังไม่มากนัก 
จึงหวังว่าโครงการนี จะเป็นแรงผลักดันในการส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้บัตรเดบิตเพ่ิมขึ น ขณะที่ร้านค้ามีช่องทางในการท าธุรกิจด้วย
ต้นทุนที่ต่ าลง และประเทศสามารถลดต้นทุนการใช้เงินสดลดลงได้มาก 
        นอกจากนี ในระยะต่อไปจะสามารถต่อยอดการใช้เครื่องรับบัตรกับบริการอ่ืนๆได้ เช่น โครงการตั๋วร่วม และบัตรสวัสดิการผู้มี
รายได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ น ส าหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกติดตั งเครื่องรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มี
ด้วยกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Consortium ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทย
พาณิชย์ ธนาคารธนชาต และกลุ่มกิจการค้าร่วมโครงการอีเพเม้นที ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย ทั งนี ผู้
ให้บริการทั ง 2 กลุ่มจะเริ่มทยอยวางอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทันทีตั งแต่วันนี ให้แก่ร้านค้าและหน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศรวมประมาณ 560,000 ราย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 
 
 

ตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบว่าคนไทยมีบัตรเดบิต จ านวนกว่า 50 ล้านบัตร จากจ านวน
ประชากรทั งประเทศ 66 ล้านคน แต่พฤติกรรมการน าบัตรเดบิตไปใช้ ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มมากกว่า 
ขณะที่การใช้เพื่อช าระค่าสินค้าและบริการที่ร้านค้าโดยตรงยังน้อยมากกก…คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั น ในขณะที่
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาประเทศสูงส่วนใหญ่ จะมีการใช้บัตรเดบิตในการช าระเงินแทนเงินสดอย่างแพร่หลายมากกว่า 
อะไรที่ท าให้คนไทยไม่ใช้บัตรเดบิตรูดซื อสินค้า? 

ปัญหาอย่างหนึ่งต้องยอมรับว่า ร้านค้าที่รับบัตรยังมีไม่แพร่หลายครอบคลุมทั่วประเทศมากนัก ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัว
อยู่ในเขตเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้าบางรายเลือกท่ีจะไม่รับช าระเงินด้วยบัตร หรือรับช าระเงินด้วยบัตรแต่ก าหนดยอดซื อ
ขั นต่ า หรือให้ส่วนลดการช าระด้วยเงินสดมากกว่าการช าระด้วยบัตร เนื่องจากร้านค้ามีภาระค่าธรรมเนียมการรับบัตร (Merchant 
Discount Rate) และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องค่อนข้างสูง นอกจากนี  สถาบันการเงินผู้รับบัตร หรือภาษาในวงการบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะ
เรียกว่า Acquirer ก็มีต้นทุนในการวางเครื่องรับบัตรสูง ประกอบกับรูปแบบของธุรกิจที่อาจไม่เอื อกับร้านค้าหรือธุรกิจขนาดเล็ก จึง
เลือกให้บริการเฉพาะในบางพื นที่ที่อยู่ในเขตเมืองและมีธุรกรรมของบัตรเครดิตเป็นหลัก 

ในขณะที่รัฐบาลมองว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยยกระดับวิถี
ชีวิตของประชาชน และสนับสนุนให้ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ เข้าถึงบริการทางการเงิน/การช าระเงินได้ง่ายกว่า 

ดังนั น ในการขยายการใช้บัตร รัฐบาลจึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาบริการและโครงสร้างพื นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เพ่ือส่งเสริมการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดในภาคประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจและภาครัฐ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

1) ภาคประชาชน : สามารถเข้าถึงบริการการช าระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเดบิต ได้อย่างสะดวก และด้วย
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ทั งการใช้จ่ายด้วยบัตรแทนการใช้เงินสด และการรับเงินสวัสดิการจากภาครัฐผ่านบัตร 

2) ภาคธุรกิจ : เพ่ิมประสิทธิภาพการท าธุรกิจและลดต้นทุนจัดการเงินสดและเช็ค โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) สามารถรับช าระเงินด้วยบัตรได้ด้วยต้นทุนที่ต่ าลง ท าให้สามารถบริหารจัดการเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ น ลด
โอกาสเกิดความผิดพลาดและการทุจริตจากการใช้เงินสด ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

3) ภาครัฐ : สามารถบริหารจัดการการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆ ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถประเมินประสิทธิผลของเงินช่วยเหลือต่างๆ ได้ดียิ่งขึ น โดยภาครัฐสามารถจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่
ประชาชนได้โดยตรง รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย ลดความซ  าซ้อน ลดข้อผิดพลาด ซึ่งท าให้กระบวนการจ่ายเงินสวัสดิการของภาครัฐ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั นตอน รวมทั ง มีข้อมูลการใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ เพ่ือน ามาใช้พิจารณา



จัดสรรเงินและก าหนดรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ นในอนาคต เช่น การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็น
สื่อในการใช้บริการต่างๆ ของภาครัฐตามที่รัฐบาลจะก าหนดต่อไป (เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบการรักษาพยาบาล) 

ภาครัฐจึงออกมาตรการการส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมต่ าลง เพ่ือแทนการใช้เงิน
สด เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในต่างจังหวัด รวมทั งการกระจายอุปกรณ์รับช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เช่น เครื่อง EDC เครื่องรูดบัตรมือถือ (MPOS) ตามความเหมาะสมของร้านค้าและพื นที่ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการช าระเงินให้กับประชาชน 

ทั งนี  มาตรการล่าสุดจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ที่รับหน้าที่ในการวางเครื่องรับบัตรคือ การปรับลดค่าธรรมเนียมส าหรับ
ร้านค้าที่เรียกว่า MDR ส าหรับบัตรเดบิตเหลือเพียง 0.55 เปอร์เซ็นต์เท่านั น บางธนาคารเล่นหนักคือ 0 เปอร์เซ็นต์เลย 
 
 

ค าถาม 
1. การส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้เงินสดเป็นบัตรเดบิตและส่งเสริมให้ร้านค้าติดตั งอุปกรณ์รับช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนช าระเงินด้วยบัตรเดบิตให้มากขึ น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ปัจจุบันประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด? 
2. อะไรคือสาเหตุที่คนไทยไม่นิยมใช้บัตรเดบิต? 
3. แนวทางการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม นอกจากแจกทองแล้ว มีแนวทางอ่ืนอีกหรือไม่? 
 
 

ค าตอบ 
ถ้าอยู่ดีๆมีคนแปลกหน้ามาถามเราว่า “เบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณเบอร์อะไร” แน่นอนว่าเราคงต้องปฏิเสธที่จะบอก

เบอร์ของเราให้กับใครก็ไม่รู้ แล้วถ้าเป็นเลขบัตรประชาชนหล่ะ? ..ยิ่งไม่บอก การที่คนรับเงินจะต้องบอกข้อมูลส่วนตัวให้คนโอนเงิน 
คือเหตุผลที่เป็น common sense ว่าท าไม พร้อมเพย์ ถึง fail 

ในช่วงต้นปีทุกธนาคารพยายามโฆษณาระบบพร้อมเพย์ ดึงคนมาใช้งานพร้อมเพย์ โดยให้ผูกหมายเลขโทรศัพท์หรือ
บัตรประชาชน กับบัญชีธนาคาร 

แต่ถ้าให้ถามคนทั่วไป เหตุผลอันดับ 1 ที่คนจะไม่ใช้พร้อมเพย์ คือ “ความรู้สึกไม่ปลอดภัย” 
ดังนั นการใช้งาน พร้อมเพย์ จึงถูกจ ากัดอยู่ที่ร้านค้าที่มีเบอร์โทรศัพท์แยกออกจากเบอร์ส่วนตัว หรือ เฉพาะเพ่ือนที่รู้จัก

ไว้ใจได้ หรือ โอนให้ตัวเองระหว่างธนาคาร 
สิ่งที่รัฐบาลวาดฝันว่าเมืองไทยจะเป็นสังคมไร้เงินสด ทุกคนรับจ่ายโอนเงินระหว่างกันด้วยระบบนี  ก็ต้องฝันหวานต่อไป 
ยังไม่พอ.. ขั นต่อไปที่รัฐบาลวาดฝันหลังจาก พร้อมเพย์ คือ “พร้อมการ์ด” 
ตอนนี รัฐบาลจะออกบัตรชนิดใหม่ชื่อ พร้อมการ์ด ซึ่งคือ บัตรเดบิต ในการรูดซื อสินค้าตามร้านค้า 
โดยร้านค้ามีหน้าที่จ่ายค่าธรรมเนียม 0.55% หมายความว่าถ้าเรารูด 100 บาท ร้านค้าจะได้รับเงิน 99.45 บาท 
โดยรัฐบาลจะออกแคมเปญส่งเสริมการรูดบัตรเดบิต แจกรางวัลให้คนรูด รางวัลใหญ่ 1 ล้านบาท ทุกเดือน หวังว่าคน

จะหันมาลุ้นรางวัลนี เหมือนล็อตเตอรี่ แต่ข้อมูลที่น่าสนใจคือ คนไทยตอนนี มีบัตรเดบิตอยู่แล้ว 50 ล้านใบ แต่มีเพียงแค่ 1.41% ที่
เอาบัตรเดบิตไปรูดซื อสินค้า ที่เหลือเกือบทั งหมด คนไทยเอาบัตรเดบิตไปเสียบในตู้ ATM เพ่ือกดเงินสดออกมาจ่ายให้ร้านค้า 
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนยังไม่มีบัตรเดบิต แต่ปัญหาคือท าไมร้านค้ายังอยากรับเงินสด? และ ท าไมคนยอมกดเงินสดจากตู้ ATM? 
ต้นตอของปัญหาทั งหมดก็คือ ตอนนี ค่าธรรมเนียมในการกดตู้ ATM แต่ละครั งฟรี แต่ค่าธรรมเนียมที่ร้านค้าต้องเสียให้เครื่องรูดไม่
ฟรี พอเรื่องเป็นอย่างนี  ต่อให้ค่าธรรมเนียม 0.55% หรือ 0.1% ร้านค้าหลายร้านก็ยังไม่อยากรับบัตรเดบิตอยู่ดี เพราะร้านค้าจะ
บอกให้คนซื อเดินไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ข้างๆมาจ่ายดีกว่า 

คนซื อก็ไม่ได้ทักท้วง หรือเปลี่ยนใจไม่ซื อ เพราะเดินไปตู้ ATM ไม่ก่ีก้าวก็กดเงินสดออกมาจ่ายให้ร้านค้าโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม (ถ้าเป็นตู้ต่างธนาคารก็เสียน้อยมาก และค่าธรรมเนียมรายปีก็เป็นค่าธรรมเนียมที่เสียไปแล้ว จะกดกี่ครั งก็ไม่ได้เสีย
อะไรเพิ่ม) วิธีแก้ง่ายมาก แต่ไม่รู้ธนาคารต่างๆจะยอมท าหรือเปล่า คือ การให้ตู้ ATM มีค่าธรรมเนียมสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
ถ้าการกดเงินสดที่ตู้ ATM ในแต่ละครั งมีค่าธรรมเนียมสูง คนซื อก็จะกดดันให้ร้านค้ารับบัตรเดบิตกันมากขึ นเอง 

ทุกวันนี ต้นทุนในการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยขนเงินสดมายัดใส่ตู้ ATM น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก แต่ธนาคาร
ต่างๆกลับท าให้ค่าธรรมเนียมผิดเพี ยนไปจากความจริง ประเทศไทย จึงเป็นสังคมล้นเงินสด แทนที่จะเป็นสังคมไร้เงินสดอยู่ทุกวันนี .. 



ปัญหาการท าประมง IUU 
วันที่ 21 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) สหภาพยุโรป (Europe 

Union) ได้มีค าประกาศแจ้งเตือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะถูกระบุว่าเป็น
ประเทศที่สามที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พร้อมทั งแนะน าให้
ประเทศไทยด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และการจัดการด้านการประมงของไทยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ
สหภาพยุโรป ที่ (EC) No.1005/2008 ว่าด้วยการจัดตั งระบบของประชาคมยุโรปเพื่อป้องกัน ยับยั ง และขจัดการท าประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ จรรยาบรรณในการท าประมงอย่าง
รับผิดชอบ มาตรการอนุรักษ์และการจัดการด้านการประมงท่ีประเทศไทยมีพันธกรณี โดยก าหนดเวลาให้ประเทศไทยด าเนินการ
แก้ไขภายใน 6 เดือน (พฤษภาคม – ตุลาคม 2558) จากนั นคณะกรรมาธิการยุโรป สหภาพยุโรป จะพิจารณาอีกครั งว่าจะยกเลิกค า
ประกาศแจ้งเตือนดังกล่าว หรือจะระงับการน าสินค้าสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป 

ทั งนี  จากการตรวจประเมินการด าเนินการแก้ไขปัญหาของไทย ระหว่างวันที่ 13 – 23 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้แทน
คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการประมงและทะเล (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries: DG-MARE) เห็นว่า
ประเทศไทยสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU ได้เป็นที่น่าพอใจ แต่ยังคงมีข้อบกพร่องบางประการ จึงขยายเวลาให้
ประเทศไทยด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะเดินทางมาตรวจประเมินอีกครั งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559(18-21มกราคม) 
หากประเทศไทยไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ภายในเวลาที่ก าหนด ก็มีความเป็นไปได้ว่าสินค้าสัตว์น  าและผลิตภัณฑ์
ประมงของไทยจะถูกระงับการน าเข้าไปยังตลาดสหภาพยุโรป และมีความเป็นไปได้ว่าอาจส่งผลกระทบไปถึงตลาดสหรัฐอเมริกาท่ี
เพ่ิงประกาศใช้ Action Plan for Implementing the Task Force Recommendations ซึ่งเป็นแผนงานในการต่อต้านการท า
ประมง IUU และอาหารทะเลที่มีปัญหา ฉบับใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอีกด้วย 

2.แนวคิดและที่มาของการป้องกัน ยับยั งและขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(Illegal Unreported and Unregulated fishing) 

ทรัพยากรสัตว์น  าถือเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของประชากรโลก เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่ส าคัญ หาได้ง่าย และ
สามารถสร้างขึ นทดแทนได้เองตามธรรมชาติ (renewable resources) ทั งนี  จากรายงาน The State of World Fisheries and 
Aquaculture, Opportunities and challenges 2014 ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and 
Agriculture Organization: FAO) แสดงให้เห็นว่าความต้องการในการบริโภคสัตว์น  าของประชากรโลกโดยเฉลี่ยมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ น
อย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจาก 10 กิโลกรัมต่อคนต่อปีในปี พ.ศ. 2503 เป็น 19 กิโลกรัมต่อคนต่อปีในปี พ.ศ. 2557 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัตว์น  าจะเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างขึ นทดแทนได้เองตามธรรมชาติ แต่ถ้าหากขาดการจัดการ
การใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม มีการจับสัตว์น  ามาใช้กันจนเกินขนาด (overfishing) ก็จะท าให้สัตว์น  าเติบโตไม่ทันความต้องการ และ
หมดลงได้ในที่สุด  ทั งนี  จากข้อมูลทางสถิติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ยังแสดงให้เห็นว่าในช่วง 20 ปี
ที่ผ่านมา แหล่งท าการประมงส่วนใหญ่ของโลกก าลังประสบกับปัญหาการลดลงอย่างต่อเนื่องของทรัพยากรสัตว์น  า โดยมีสาเหตุหลัก
มาจาก การกระท าของมนุษย์ ทั งจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจับสัตว์น  าวัยอ่อน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การท าการประมงกันมากจนเกินกว่าธรรมชาติจะผลิตขึ นทดแทนได้ทัน (over fishing) 

จากการประเมินขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในปี พ.ศ. 2555 พบว่าปริมาณสัตว์น  า
คงเหลือ (fish stock) ทั่วโลก ที่อยู่ในภาวะที่มีการท าประมงต่ ากว่าศักยภาพการเกิดทดแทน (under fished) มีอยู่เพียงร้อยละ 10 
เท่านั น ส่วนที่เหลือร้อยละ 61 อยู่ในภาวะที่มีการท าการประมงเต็มศักยภาพ (fully fished) และร้อยละ 29 อยู่ในภาวะที่มีการท า
ประมงเกินขนาด (over fished) ซึ่งหากยังมีการใช้ทรัพยากรสัตว์น  าอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ห่วงโซ่อาหาร ความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร และท่ีส าคัญคือ ความมั่นคงทางอาหารของ
ประชากรโลกในอนาคต 

ดังนั น เพ่ือให้การน าทรัพยากรสัตว์น  ามาใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างยั่งยืน และเพ่ือความมั่นคงทางอาหารของประชากร
โลกในอนาคต องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and 
Agriculture Organization: FAO) จึงได้เริ่มด าเนินการในเรื่องนี อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม มีการบัญญัติกฎหมาย กฎระเบียบ 
มาตรการและแผนปฏิบัติการออกมาเพ่ือบังคับใช้ และเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกน าไปปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ การ
อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเลให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการป้องกัน ยับยั ง และขจัดการท าประมงท่ี



ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) โดยตราสาร
ดังกล่าวมีทั งที่เป็นสนธิสัญญา (มีผลบังคับทางกฎหมาย) และมิใช่สนธิสัญญา (มาตรการความร่วมมือที่แต่ละประเทศน าไปใช้ตาม
ความสมัครใจ) ที่ส าคัญ คือ 

2.1 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982: 
UNCLOS 1982) ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ร่วมกันบัญญัติขึ นเพ่ือใช้เป็นกฎหมายและแม่บทท่ีประเทศ
ทั งหลายในโลกจะได้ถือปฏิบัติในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวกับทะเลและมหาสมุทร เช่น เรื่องอาณาเขตทางทะเล ทั งทางด้านกายภาพ
และเขตอ านาจของรัฐชายฝั่ง การบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในเขตทะเลหลวง (High Seas) การแสวงประโยชน์ในพื นท่ีก้น
ทะเลระหว่างประเทศ และการระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศเกี่ยวกับทะเล เป็นต้น อนุสัญญาฯ กฎหมายทะเล (UNCLOS 
1982) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2537 หลังจากท่ีประเทศภาคีของสหประชาชาติ ประเทศที่ 60 ได้ให้สัตยาบันใน
อนุสัญญาฯ 

2.2 จรรยาบรรณว่าด้วยการท าประมงอย่างรับผิดชอบ (FAOs Code of Conduct for Responsible Fisheries: 
CCRF) เป็นข้อตกลงที่ประเทศสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้การรับรองเมื่อปี พ.ศ. 2538 หลักการ
ส าคัญของ CCRF คือ ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การจัดการและการพัฒนาการประมงท่ีครอบคลุม
กิจกรรมการท าประมงในทุกสาขา เช่น การท าการประมง การพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  า กระบวนการแปรรูปสินค้าสัตว์น  าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  า การวิจัยทางการประมง และการบูรณาการการท าประมงกับการจัดการพื นที่ชายฝั่งโดยค านึงถึงระบบนิเวศ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั งให้ความส าคัญในด้านความเป็นอยู่ ความม่ันคงทางอาหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม จารีต
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการท าประมงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั งนี  CCRF ไม่มีผลบังคับใช้เป็น
กฎหมายระหว่างประเทศ แต่เป็นมาตรการความร่วมมือที่ให้ประเทศสมาชิก FAO น าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการ
ประมงของตนตามความสมัครใจ 

2.3 แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการป้องกัน ลด และเลิกการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (FAOs International Plan of Action on Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing: IPOA-IUU) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดท าขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เพ่ือให้ประเทศสมาชิก
น าไปใช้เป็นแนวทางอ้างอิงในการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติของตน (National Plan of Action to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal Unreported and Unregulated fishing: NPOA-IUU) สาระส าคัญของ IPAO-IUU คือ การก าหนดมาตรการ
ในการด าเนินการเพ่ือป้องกันและต่อต้านการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย (IUU fishing) ของรัฐเจ้าของธง (flag state) รัฐเจ้าของท่าเรือ 
(port state) รัฐชายฝั่ง (coastal state) และมาตรการที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าระหว่างประเทศ (internationally agreed 
marketing – related measures) ที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ กฎหมายทะเล (UNCLOS 1982) ทั งนี  IPAO-IUU ไม่มีผลบังคับใช้
เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ แต่เป็นมาตรการความร่วมมือที่ให้ประเทศสมาชิก FAO น าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ด้านการประมงของตนตามความสมัครใจเช่นเดียวกับ CCRF 

นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ยับยั งและขจัดการท าประมง 
IUU อีกหลายฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหลักการอ้างอิงจากอนุสัญญาฯ กฎหมายทะเล (UNCLOS 1982) เช่น ความตกลงว่าด้วยการ
จัดตั งคณะกรรมาธิการทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2536 (Agreement for the Establishment of the Indian Ocean 
Tuna Commission, 1993) (ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกเม่ือปี พ.ศ. 2540) แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการจัดการ
ความสามารถในการจับปลา (FAOs International Plan of Action on Management of Fishing Capacity: IPOA-CAPACITY) 
และแผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการอนุรักษ์นกทะเลจากการท าประมงเบ็ดราว (FAOs International Plan of Action on 
Conservation of Seabird in Long-line Fishing: IPOA-SEABIRDS) เป็นต้น 

3.ความหมายของค าว่าการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing) 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ให้นิยามของค าว่า การท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) ไว้ โดยสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี  

3.1 การท าประมงท่ีผิดกฎหมาย (Illegal fishing) หมายถึง 
3.1.1 การท าประมงโดยเรือของรัฐชายฝั่ง หรือรัฐเจ้าของแหล่งท าการประมงเอง หรือโดยเรือต่างชาติในเขตอ านาจของ

รัฐใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบของรัฐเจ้าของแหล่งประมง หรือ 



3.1.2 การท าประมงโดยเรือของประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional 
Fisheries Management Organization: RFMO) แต่ขัดต่อมาตรการอนุรักษ์และการจัดการตามมติขององค์กรจัดการประมงระดับ
ภูมิภาค (RFMO) ซึ่งประเทศนั นมีข้อผูกพัน หรือขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง หรือ 

3.1.3 การท าประมงที่ฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศหรือข้อผูกพันระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมถึงการกระท าของรัฐที่
ให้ความร่วมมือกับองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) ที่เก่ียวข้อง 

3.2 การท าประมงโดยขาดการรายงาน (Unreported fishing) หมายถึง 
3.2.1 การท าประมงโดยไม่ได้แจ้ง หรือไม่รายงาน หรือรายงานเท็จต่อหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อ

กฎหมายและระเบียบของรัฐนั น หรือ 
3.2.2 การท าประมงในพื นที่ความรับผิดชอบขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) โดยไม่แจ้ง หรือไม่

รายงาน หรือรายงานข้อมูลเท็จ อันเป็นการขัดต่อวิธีปฏิบัติขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) นั น 
ทั งนี  ข้อมูลที่เรือประมงจะต้องรายงานต่อรัฐ หรือองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) จะมีก าหนดไว้ใน

กฎหมาย หรือกฎระเบียบของประเทศท่ีเรือประมงนั นจดทะเบียน หรือขออนุญาตเข้าท าการประมง โดยการรายงานจะครอบคลุม
ทุกกิจกรรมในกระบวนการท าประมง เริ่มตั งแต่การจดทะเบียนเรือ การขออาชญาบัตร ฯลฯ ไปจนกระทั่งสินค้าสัตว์น  า หรือ
ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปนั นถึงมือผู้บริโภค 

3.3 การท าประมงท่ีไร้การควบคุม (Unregulated fishing) หมายถึง 
3.3.1 การเข้าท าประมงในเขตพื นที่ใช้ประโยชน์ขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) โดยเรือที่ไม่แสดง

สัญชาติ (ไม่ชักธง) หรือเรือชักธงของชาติใด ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) หรอื
การท าประมงในลักษณะที่ไม่สอดคล้อง หรือฝ่าฝืนมาตรการอนุรักษ์และการจัดการขององค์การบริหารจัดการทรัพยากรระดับ
ภูมิภาค (RFMO) นั น หรือ 

3.3.2 การเข้าท าประมงในพื นที่ หรือจับสัตว์น  าประเภทที่ยังไม่มีมาตรการอนุรักษ์หรือมาตรการในการจัดการรองรับ 
และการท ากิจกรรมการประมงในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับความรับผิดชอบของรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล ตาม
ข้อผูกพันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 

กล่าวโดยสรุป การท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU fishing) หมายถึง การท าการ
ประมงที่ฝ่าฝืน หรือละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสัตว์น  า ทั งของรัฐเจ้าของแหล่ง
ประมงและตราสารระหว่างประเทศ ในแหล่งประมงใด ๆ หรือการท าการประมงโดยไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และรายงานการท าประมง ทั งกรณีไม่มีการรายงาน หรือรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐเจ้าของธง 
รัฐเจ้าของแหล่งประมง และองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) 

การท าประมง IUU เกิดขึ นได้ทั งจากการท ากิจกรรมประมงของเรือประมงขนาดเล็กที่ท าการประมงบริเวณชายฝั่ง และ
ในน่านน  าภายใต้เขตอ านาจของรัฐชายฝั่ง ไปจนถึงการท าประมงของเรือประมงขนาดใหญ่ในมหาสมุทร หรือในทะเลหลวง (High 
Seas) ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) ในกรณีที่เรือประมงออกไปท าการประมงใน
เขตน่านน  าของประเทศอ่ืน หากมีกิจกรรมการประมงที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายดังต่อไปนี  ก็จะถือว่าเป็นการท าประมง IUU ได้เช่นกัน 
กล่าวคือ 

 (1) ลักลอบท าการประมงโดยมิได้รับอนุญาตจากรัฐเจ้าของแหล่งท าการประมง หรือท าการปลอมแปลงใบอนุญาตท า
การประมง หรือท าการปลอมแปลงเรือให้เหมือนกับเรือที่ได้รับใบอนุญาตการท าประมง หรือ 

 (2) ท าการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และกฎระเบียบ ทั งของรัฐเจ้าของแหล่งท าการประมง และพันธสัญญาระหว่าง
ประเทศ เช่น ใช้เครื่องมือประมงผิดประเภท ท าการประมงนอกพื นที่ที่ได้รับอนุญาต หลีกเลี่ยงมาตรการตรวจสอบของรัฐเจ้าของ
พื นที่ท าการประมง และกระท าการที่ผิดกฎหมายประมงในประเทศเจ้าของพื นที่ท าการประมงท่ีแม้ว่าจะได้รับสัมปทานการท า
ประมงแล้วก็ตาม 

ไทยโพสต์ * พล.ต.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความพร้อมส าหรับการ
ตรวจสอบความคืบหน้าการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎ หมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ของ
คณะกรรมการด้านการประมงแห่งสหภาพยุโรป (อียู) ที่จะเดินทาง มาตรวจเพิ่มเติมและลงพื นที่ ระหว่าง 18-21 ม.ค.นั น โดยการ 
แก้ไขปัญหามีความก้าวหน้าเป็น รูปธรรม 5 ด้าน ได้แก่  



1.การ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย รัฐบาลได้ออกพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) และกฎหมายลูก เป็นหลักในการบังคับใช ้
รวมทั งให้ความรู้ประชาชนผ่าน 28 ศูนย์ และออกคู่มือการท าประมงอย่างถูกต้อง 

2.การแก้ไขเรื่องระบบควบคุมติดตาม ได้แก่ วางระบบตรวจสอบมาตรฐาน (MCS) ควบคุม ติดตาม เฝ้าระวังเรือใน
ทะเลทั งระบบ โดยให้เรือติดตั ง VMS เริ่มจากเรือที่มีขนาด 60 ตันกรอสขึ นไป และจัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับ โดยวางระบบ E-
License พร้อมใช้งาน 30 มี.ค.นี   

3.การแก้ปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎ หมาย มีชุดบูรณาการพิเศษเพ่ือตรวจและบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นเรือขนาด 60 
ตันกรอสขึ นไป ทั งในและนอกน่านน  า และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงห้ามลูกจ้างอายุต่ ากว่า 18 ปี ท างานในโรงงาน 
แปรรูปสัตว์น  าเบื องต้น และสถานที่ประ กอบกิจการแปรรูปสัตว์น  า และร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 

4.ความร่วมมือระหว่างประ เทศ ด าเนินงาน 2 เรื่องหลักคือ แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านที่ต้องการเข้ามาท างานใน
ไทย เช่น กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา และความร่วมมือกับประเทศหมู่เกาะเพ่ือพัฒนาการท าประมง เช่น ฟิจิ ปาปัวนวิกินี โซโลมอน 
เป็นต้น 

5.การช่วยเหลือชาวประมงและแรงงานประมง ส าหรับชาวประมงที่ต้องเปลี่ยนอาชีพหรือออกจากระบบ พร้อมทั ง
ช่วยเหลือชาวประมงพื นบ้านด้วยการออกประกาศแบ่งเขตการท าประมงพื นบ้านและประมงพาณิชย์ 

วันเดียวกัน กลุ่มประมงพื นบ้านในหลายจังหวัดได้รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรา 34 ของ พ.ร.ก.การ
ประมง พ.ศ.2558 ที่ก าหนดห้ามชาวประมงพื นบ้านออกไปท าการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง ซึ่งสร้างผล กระทบและความ
เดือดร้อนต่อชาวประมงขนาดเล็กของประเทศไทย หรือเรือประมงขนาดระวางต่ ากว่า 10 ตันกรอส ไม่สามารถออกท าการประมงได้
ตามปกติ อาทิ กลุ่มประมงพื นบ้านจังหวัดตราด, ชาวประมงพื นบ้านชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่, ชาวประมงอวนล้อมจับจังหวดั
ปัตตานี, เครือข่ายประมงพื นบ้านจังหวัดชลบุรี. 

 
 
ค าถาม 
1. กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาคงสถานะไทยในระดับ Tier 2 Watch List ต่อเนื่องจากปี 2559 ในรายงาน

สถานการณ์การค้ามนุษย์ 2560 (TIP Report 2017) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 หลังจากพิจารณาแล้วพบว่า ไทยยังไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงความพยายามที่เพ่ิมขึ นในการแก้ปัญหาด้านแรงงาน คิดว่าประเทศไทยพลาดตรงจุดใดในการแก้ปัญหา? 

2. การแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ผ่านใบเหลือง คาดว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ และส่งผลต่อการส่งออกมากน้อยแค่ไหน? 
3. หากไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี ผลจะเป็นอย่างไร? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากปัญหาที่ประเทศไทยสอบตกมาตรฐาน ส่งผลให้องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ปักธงแดงตาม
ด้วยองค์กรการบินพลเรือนแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) ลดชั นไทยจาก Category 1 มาอยู่ Category 2 จากปัญหาที่ถาโถมเข้าใส่ไทย 
แผนกู้หน้าประเทศชาติจึงต้องเกิดขึ น และต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

ภารกิจส าคัญดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องหาพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยกู้ชาติ ซึ่งแน่นอนบุคคลนั นก็คือ “ดร.จุฬา สุขมานพ” 
ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โอกาสนี ทีมข่าว “สยามธุรกิจ” ขอจับเข่าคุยถึงวิสัยทัศน์และ
นโยบายในการด าเนินงาน และเร่งแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนให้ส าเร็จลุล่วงอย่างเร่งด่วน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี  
 

กพท.ดูแลการบินต็มที่ 
 รัฐบาลได้ก่อตั งส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ขึ นมาเม่ือวันที่ 1 ต.ค. 2558 เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง 

ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบิน โดยมีวัสถุประสงค์ในการก ากับ ดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนา กิจการการบินพลเรือน ทั งในด้านนิรภัย 
การรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ เศรษฐกิจ การขนส่งทางอากาศ 
และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล รวมทั งด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ 

อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของ กพท. เปรียบเสมือนกรมการขนส่งทางบก คือ งานจดทะเบียน โดยอากาศยานทุกประเภท
ต้องมาผ่านการรับรองจาก กพท. บุคคลที่จะมาประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับอากาศยานต้องมาจดทะเบียนที่ กพท.ทั งหมด หรือบุคคล
ใดจะเข้ามาสู่อุตสาหกรรมการบินจะต้องผ่านประตู กทพ. เป็นด่านแรกก่อนหมด และถ้าหากผ่านประตูเข้ามาได้แล้ว ทาง กพท.ก็
จะต้องติดตามดูแลต่อไป ยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าจะประกอบกิจการทางน  า “กรมเจ้าท่า” จะเป็นผู้ก ากับ ดูแล ส่วนกิจกรรมทางบก 
“กรมการขนส่งทางบก” จะเป็นผู้ดูแล และทางอากาศ ก็จะเป็น “กพท.” ก ากับ ดูแล ดังนั นอ านาจทางอากาศต่างๆ จะอยู่ที่ กพท. 
ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็ไม่สามารถผ่านประตูเข้าไปท างานเกี่ยวกับการบินได้ เช่น นักเรียนการบินที่ตรวจแล้วไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็ไม่สามารถท างานด้านการบินได้ ถ้าไม่สามารถท าตามระเบียบและมาตรฐานของ กพท.ได้ ก็ถือว่าเรียนมาฟร ี
ไม่มีเส้นสายใดๆ ช่วยได้ทั งสิ น 
 

ปี 63 ไทยอยู่ในระดับสากล 
จากอดีตการก ากับ ดูแล อุตสาหกรรมการบินทั งหมด จะขึ นอยู่กับกรมการบินพลเรือน หรือกรมท่าอากาศยานใน

ปัจจุบัน ภาระหน้าที่ทั งหมดจะหนักอยู่ที่กรมฯ ทั งสิ น ดังนั น รัฐบาลจึงได้ท าการแยกหน่วยงานออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย1.
กรมท่าอากาศยาน จะดูแลในเรื่องการบริหารจัดการสนามบิน เป็นต้น 2.ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จะดูแลงานสอบสวน
อุบัติเหตุ และงานช่วยเหลือกู้ภัยอุบัติเหตุ เป็นต้น และ 3. กพท. จะก ากับ ดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนากิจการการบินพลเรือน 
ส าหรับการแยกหน่วยงานออกเป็น 3 ส่วนนั น เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากลขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO 
                สว่นวิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงานนั น ได้วางแผนไว้ว่า ในปี 2563 จะน าพา กพท. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ทั งนี  ยังส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางอากาศ อุตสาหกรรมการบินและกิจการการบินพลเรือนให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ที่ส าคัญยังเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กิจการ รวมถึงการบินพลเรือนให้สามารถด าเนินการและแข่งขันได้ในระดับสากลด้วย 
 

อุตสาหกรรมการบินเติบโต 
            อุตสาหกรรมการบินของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และจากการคาดการณ์ของส านักงานต่าง ๆ ก็ออกมาสอดคล้องกัน
ว่า ในกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก อุตสาหกรรมการบินจะเติบโตมากท่ีสุด และประเทศไทยก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าวด้วย ซึ่งจะส่งผลดีให้
ประเทศไทยกลายเป็นจุดศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (ฮับ)ได้ 
                ส าหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของไทยนั น ถือเป็นเรื่องดี แต่ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่า อุตสาหกรรมการบิน
ของไทยเติบโตเร็วมาก แต่ภาคราชการเติบโตไม่ทัน ดังนั น ปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดขึ น เช่น สายการบินมีจ านวนเพ่ิมมากขึ น แต่
เจ้าหน้าที่รัฐที่ก ากับดูแลด้านการบินยังมีเท่าเดิม แม้วันเวลาจะผ่านไปกว่า 10 ปี จ านวนบุคลากรก็ยังมีเท่าเดิม ส่วนหนึ่งที่ภาครัฐไม่
สามารถเพ่ิมจ านวนคนได้ก็เนื่องมาจากงบประมาณแผ่นดินมีจ านวนจ ากัด เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ ก็
หลั่งไหลไปอยู่ตามสายการบิน หรือภาคเอกชนหมด จึงไม่สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน และถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่
ของภาครัฐจะมีความรู้ ความสามารถเพียงไร แต่มุมมองของหน่วยตรวจสอบก็คงมองว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เจ้าหน้าที่ในจ านวนไม่กี่
คน ไปตรวจสอบได้ครบทุกสายการบิน กรณีการปักธงแดงของ ICAO จึงเกิดขึ น 



แนวทางการแก้ไขปัญหา ICAO 
                ปัญหาข้อบกพร่องที่มีนัยยะส าคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns : SSC) นั น ปัญหาส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องบุคลากรขาดแคลน ถ้ายังด าเนินการรูปแบบราชการเช่นเดิม จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะมีอ านาจรัฐควบคุมจ านวน
คนและควบคุมค่าตอบแทนอยู่ แต่การตั ง กพท. ขึ นมาครั งนี  จะเป็นเหมือนองค์กรอิสระ ที่การก ากับ ดูแล และมีขั นตอนการ
ด าเนินงานเข้มงวดมากยิ่งขึ น โดยจะสามารถลดขั นตอนในการท างานได้ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่ยังอยู่ภายใต้อ านาจรัฐ
อยู่เช่นเดิม 

ส าหรับประเด็นหลักๆ ที่ถูกปักธงแดงนั น มีอยู่จ านวน 33 ประเด็น ขณะนี สามารถแก้ไขได้แล้วประมาณ 75% เบื องต้น
แจ้งให้ผู้ตรวจสอบทราบแล้วว่า ทาง กพท.จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างไร และจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ซึ่งได้รับค าชมกลับมาว่า แก้ไขได้
ถูกทางแล้ว เหลืออีกประมาณ 25% ที่ยังต้องใช้เวลาในการแก้ไข และต้องหายารักษาโรคให้ถูกทาง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหา
จะต้องเข้าไปดูถึงสาเหตุในจุดบกพร่องว่าเกิดจากอะไร และต้องพยายามน ารายละเอียดต่างๆ ไปคิดให้รอบคอบ เพราะทาง ICAO ก็
กลัวว่า จะแก้อาการไม่ตรงจุด แต่หลังจากมีการแยกหน่วยงานออกมาจากภาครัฐได้แล้ว ก็ถือเป็นการแก้ไขปัญหาจากรากแก้ว
ออกมาได้บ้างแล้ว จึงอยากเห็นการปลดธงแดงออกจากประเทศไทยให้ได้ในช่วงปลายปี 2560 
 

ปัญหา ICAO กับ FAA ใกล้เคียงกัน 
                ทั งสองหน่วยงานมีปัญหาใกล้เคียงกัน 70% แต่ FAA จะเน้นเรื่องนักบิน ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาจะใช้แนว
ทางแก้ไขปัญหาใกล้เคียงกัน ส่วนขบวนการ SSC จะแก้ไขใน 33 ข้อ และ ICAO จะต้องไปตรวจสายการบินระหว่างประเทศ 25 ราย 
เสร็จแล้วไปยื่นรายละเอียดให้ผู้ตรวจสอบ ตรงนี  จะคล้ายๆ การท าวิทยานิพนธ์ส่งอาจารย์ ถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องยื่น ถ้ายื่นแล้ว
ตกอีกก็จะไม่ดีต่อประเทศ ส าหรับการตรวจสายการบินทั ง 25 รายนั น ถือว่าโชคดีมาก เพราะมีชาวต่างชาติมาร่วมตรวจด้วย ทาง 
กพท.ก็จะได้ประโยชน์ในการเรียนรู้กับกลุ่มผู้รู้ดังกล่าวไปในตัวด้วย ส่วนการเรียงล าดับการตรวจสอบสายการบินทั งหมดนั น จะ
ตรวจสอบสายการบินที่มีเที่ยวบินจ านวนมาก ๆ ก่อน เป็นอันดับต้นๆ แล้วค่อยลดหลั่นไปตามล าดับ 
 

บุคลากรดูแลด้านการบิน 
                จากอดีตกรมท่าอากาศยานมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 400 คน แต่เมื่อแยกออกมาเป็น กพท. ก็มีเจ้าหน้าที่แล้ว จ านวน 500 
คน และของกรมท่าอากาศยานปัจจุบันเหลือประมาณ 300 คน จะเห็นได้ว่า มีบุคลากรเพ่ิมขึ นจ านวน 1 เท่าตัว แต่การเพิ่มบุคลากร
ขึ นมาแล้ว ทุกคนก็ต้องมีคุณภาพด้วย จึงต้องมีการซื อตัวผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยตรวจสอบ ซึ่งคนที่จะมาช่วยตรวจสอบก็
ต้องมีลายเส้นเฉพาะเครื่องบินประเภทนั นๆ จากอดีตคนหนึ่งคน อาจจะตรวจเครื่องบินได้ทุกประเภท แต่ต่อไปนี จะต้องมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาเป็นตัวการันตี 
                ส าหรับคนที่จะดึงตัวเข้ามาช่วยงานก็อาจจะมีการซื อตัวแบบนักเตะฟุตบอล หรืออาจจะให้เข้ามาช่วยเป็นพี่เลี ยง หรอื
อาจจะยืมตัวมาให้ช่วยงานในระยะสั นๆ เพ่ือเรียนรู้งาน แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเป็นพ่ีเลี ยงในการตรวจสอบทุก
ครั ง ในทุกอากาศยาน และทุกรุ่น แต่ถ้าจะให้ดีก็อยากให้มาเป็นพนักงานประจ าอย่างยั งยืน เพ่ือที่จะสามารถมอบอ านาจในการ
ตรวจสอบได้ 
 

จับมือหน่วยงานรัฐร่วมตรวจสอบ 
                โดยหลักการแล้วอาจจะให้ผู้เชี่ยวชาญของสายการบินไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐด้วยกัน เข้ามาช่วยตรวจสอบได้ เพราะ
การบินไทยจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นจ านวนมาก อาจจะให้มาช่วยตรวจสอบและจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐ ถ้าเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของ กพท. ด้วย ทาง กพท.อาจจะแต่งตั งให้เป็นผู้ตรวจสอบ และสามารถตรวจสอบได้ทุกสายการบิน อย่างไรก็ตาม 
ทาง กพท.ได้วางแผนไว้ว่าในรอบ 4 ปีนี  จะต้องมีผู้ตรวจสอบให้ได้จ านวน 70 คน จากปัจจุบันมีจ านวน 50 คน 
 

พัฒนาบุคลากรในระยะยาว 
                ทางสถาบันการบินพลเรือน หรือ สบพ. มีความสามารถในด้านการผลิตบุคลากรได้ทั งหมดในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่ง
ถือเป็นโรงงานใหญ่ในการผลิตบุคลากรการบิน ทั งนี  นักเรียนบางคนมีพื นฐานท าได้ทั งสายการบิน วิทยุการบินฯ หรือท างานกับ 
กพท.ก็ได้เช่นกัน จะเห็นได้ว่า นักเรียนที่จบจาก สบพ. สามารถผลิตป้อนวงการการบินได้จ านวนมาก บางคนก็มาสมัครงานที่ กทพ. 
ด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีต่ออุตสาหกรรมการบินของไทย 
 

 



23 มีนาคม 2560 ที่กระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (กบร.) 
สายการบินออก AOC ไม่ทัน 30 มิ.ย. หยุดบิน ตปท. 

จากก าหนดเวลาที่ปรับให้องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: 
ICAO)เข้าตรวจประเมินเร็วขึ นอาจท าให้ไม่สามารถออกใบอนุญาตการเดินอากาศใหม่(AOC Recertification) ได้ครบทั ง 23 สาย
การบิน ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560 กพท. จึงปรับแผนการออกใบรับรองการเดินอากาศใหม่ 

ภายหลังการประชุม นายจุฬา สุขมานพ ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า ใน
วันที่ 4 เมษายน 2560 กพท. จะมีการชี แจงท าความเข้าใจกับสายการบินทั งหมด 14 สายการบิน เพ่ือให้รับทราบและรับกับ
สถานการณ์ ว่าหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้น สายการบินเหล่านี จะอยู่ในฐานะท่ีไม่สามารถบินระหว่างประเทศได้ หาก
ไม่ได้ใบรับรองการเดินอากาศใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงท าการบินในประเทศได้ต่อไป 

“หากเราไม่ท าแบบนั น จะยื่นขอให้ ICAO มาตรวจประเมินใหม่เพ่ือปลดธงแดงไม่ได้ เพราะต้องการปลดธงแดงให้ได้
ภายในปีนี  แต่ที่สุดแล้วตามกระบวนการ สมมติเราขีดเส้นใต้วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จะหยุดให้บริการระหว่างประเทศ ในระหว่างนี 
ใครที่ผ่านกระบวนการออกใบรับรองการเดินอากาศใหม่ก็มาบินต่อได้ แต่ถ้าเมื่อไรประเทศปลดธงแดงได้ก็บินได้ทั งหมด แต่การจะ
ขอตรวจใหม่จาก ICAO การแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns: SSC) ก็ต้องเรียบร้อย
แล้วเช่นกัน ซึ่งตอนนี คืบหน้าแล้ว 70% ทาง กพท. ได้เตรียมความพร้อมบุคคลที่จะเป็นผู้ชี แจงและตอบค าถาม ICAO ไว้แล้ว” 

ทั งนี  การตรวจสอบและประเมินเพ่ือออกใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศใหม่ ปัจจุบันมีสายการบินของไทยได้
ใบรับรองฯ แล้ว 1 สายการบิน คือ บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

นายจุฬากล่าวว่า ภายในเดือนเมษายน 2560 จะสามารถออกใบรับรองฯ ให้ได้อีก 2 สายการบิน คือ บมจ.การบินไทย 
(THAI) และสายการบินไทยแอร์เอเชีย และคาดว่าภายในสิ นเดือนมิถุนายน 2560 จะสามารถออกใบรับรองฯ ให้สายการบินที่ท า
การบินต่างประเทศ 12 สายการบิน จากทั งหมด 23 สายการบิน ก่อนที่ กพท. จะยื่นขอให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
เข้าตรวจสอบ 

“ต่อจาก 3 สายการบินแรก สายการบินถัดมาที่จะเข้าด าเนินการตรวจคือ สายการบินนกสกู๊ต สายการบินไทยสมายล์ 
และสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ ซึ่งสายการบินไทยสมายล์เริ่มเข้ากระบวนการที่ 4.1 แล้ว (การตรวจสอบการปฏิบัติการบิน) ยังมี
สายการบินที่ติดค้างในขั นตอนที่ 3 อยู่คือ สายการบินโอเรียนท์ไทย และสายการบิน เค-ไมล์” 
         นายจุฬากล่าวต่อไปว่า หลังจากด าเนินการออกใบรับรองฯ ให้แก่ 9 สายการบินหลัก ได้แก่ สายการบินการบินไทย, บางกอก
แอร์เวย์, ไทยแอร์เอเชีย, สายการบินไทยสมายด์, เค-ไมล์ แอร์, สายการบินนกแอร์, โอเรียนท์ไทย แอร์ไลน์, สายการบินแอร์เอเชีย
เอ็กซ์ และสายการบินนกสกู๊ต จะมีการจัดล าดับใหม่เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้เร็วขึ น โดยสายการบินใดที่มีความพร้อมสามารถ
แสดงความจ านงเข้ากระบวนการออกใบรับรองฯ ได้ก่อน และทาง กพท. จะพิจารณาจัดล าดับตามปริมาณผู้โดยสารร่วมด้วย 

เบื องต้นได้มี 10 สายการบินที่เข้าแสดงความจ านงเข้ากระบวนการออกใบรับรองฯ เร็วขึ น ได้แก่ ไทยไลออน แอร์, สาย
การบินสบายดี, สยามแอร์, สายการบินเอ็มเจ็ท, สายการบิน เอซี เอวิเอชั่น, ไทย ฟลายอิ ง เซอร์วิส, สยามแลนด์ ฟลายอิ ง, สายการ
บินวีไอพี เจ็ท, สายการบินเอช เอส เอวิเอชั่น และสายการบินไทย เวียดเจ็ท ที่ยื่นแสดงความจ านงเข้ามาช้ากว่าก าหนด และเหลือ
อีก 4 สายการบินที่ยังไม่ได้แสดงความจ านงเข้ามา 

เนื่องจากได้ตั งเป้าไว้ว่าจะยื่นขอให้ ICAO เข้าตรวจในวันที่ 30 มิถุนายนนี  เท่ากับเลื่อนขึ นมา 6 เดือน จากแผนเดิมเป็น
เดือนมกราคมปี 2561 ทั ง 23 สายการบินได้ผ่านขั นตอนเฟส 1-2 มาแล้ว แต่บางรายอาจยังไม่พร้อม เพราะคิวเดิมของเขาอยู่เดือน
ตุลาคม ซึ่งในสายการบินที่ยังไม่พร้อมก็จะถูกจัดอยู่ในล าดับหลังโดยทาง กพท. จะเป็นผู้จัดล าดับให้เอง” 
มั่นใจผลประเมินเดือน พ.ค. EASA ไม่แบน 
  ส าหรับการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย (Universal Security Audit Programme: USAP) ในเดือน
กรกฎาคม 2560  นายจุฬากล่าวว่า ปัจจุบันอยู่ในขั นการเตรียมเอกสารที่จะส่งให้ ICAO เนื่องจากต้องส่งเอกสารไปให้เขาล่วงหน้า 2 
เดือน โดยต้องส่งไปในเดือนพฤษภาคม2560 

“ตอนนี ด าเนินการไป 50% แล้ว ในรายงานก็จะแจ้งว่าสถานะปัจจุบันของไทยเป็นอย่างไรแล้ว เขาก็จะเตรียมไว้ตอน
มาตรวจเดือนกรกฎาคมอีกที” 

ด้านสถานการณ์จากหน่วยงานความปลอดภัยการบินยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) ยังเป็นไป
ในทิศทางที่ดี ภายหลังที่ไทยเข้ารายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาด้านการบินครั งล่าสุด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา 



นายจุฬากล่าวว่า ทาง EASA ค่อนข้างพอใจในความก้าวหน้าของไทย ซึ่งได้รับค าชมว่าเห็นความก้าวหน้าในรอบนี 
ค่อนข้างเยอะ เห็นอะไรเป็นจริงเป็นจังมากขึ น มั่นใจว่าเมื่อมีการประชุมคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ในเดือน
เมษายน 2560 จะไม่มีรายชื่อประเทศไทยในกลุ่มที่ถูกแบน 

ต่อกรณีกระแสข่าวที่สหรัฐอเมริกาห้ามน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ นเครื่องบิน นายจุฬาระบุว่ากรณีดังกล่าวเป็นรักษา
ความปลอดภัยที่ทางสหรัฐฯ ได้รับข้อมูลมาว่าจะมีกรณีการก่อการร้าย จึงตรวจสอบและสั่งห้ามเที่ยวบินที่เห็นว่ามีความเสี่ยง ใน
เที่ยวบินจาก 10 สนามบิน ใน 8 ประเทศ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อไทย 

“ปกติเขาจะไม่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ เพราะเป็นเรื่องอ่อนไหว ที่จะท าให้คนร้ายรู้ตัว การแบนในลักษณะนี  
หรือการให้ข้อมูลในลักษณะนี จะเป็นกรณีเฉพาะ ท่าอากาศยานนั นของประเทศเหล่านั นไปยังสถานีปลายทางบางสนามบินเท่านั น 
เช่น ห้ามจากดูไบไปนิวยอร์ก บนสายการบินนี เท่านั น ผลจะไม่กระทบต่อการบินไปไฟลต์อื่นของสายการบินอ่ืน หรือสนามบินอ่ืน
ของอเมริกา ซึ่งของอังกฤษก็มีการติดประกาศตามมาอีกวันหนึ่ง” 

อย่างไรก็ตาม กรณีนี ต่างไปจากกรณีที่สายการบินแต่ละแห่งห้ามน า สมาร์ทโฟน ซัมซุง รุ่นกาแล็คซี่ โน๊ต  7 ขึ น
เครื่องบิน ซึ่งเป็นค าเตือนจากส านักงานบริหารการบินแห่งชาติ (Federal Aviation Administration: FAA) เรื่องความปลอดภัยที่
ประกาศโดยทั่วกัน และมีการประกาศตามหลายหน่วยงานของต่างประเทศ 

นอกจากนี  นายจุฬาเปิดเผยว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคมจะน าเรื่องการก าหนดเพดานราคาสายการบินชั นประหยัดรอบ
ใหม่เข้าที่ประชุม กบร. เนื่องจากมีการปรับครั งสุดท้ายในปี 2553 ปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนไป จึงต้องทบทวนเรื่องดังกล่าวใหม่ 

“ปัจจุบันมีเพดานอยู่ที่ 13 บาท ที่เราจะท าอีกอันคือจะมีเพดานส าหรับโลว์คอสต์ที่ไม่มีการบริการอะไรเลย ใครมี
บริการเพิ่มจะเป็นอย่างไรก็ว่าอีกที เท่ากับเราจะมี 2 ฐาน Full service และ Non service” 
 

คมนาคมพร้อมให้ ICAO ตรวจสอบปลอดภัย วันที่ 11-12 ก.ค.นี  มั่นใจผ่านฉลุยปลดธงแดงได้ ภายในปี 60 
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนสมาชิกคณะมนตรี องค์การ

การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกคณะมนตรี ว่า กระทรวงคมนาคม โดยส านัก งานการบินพล
เรือนแห่งประ เทศไทย (กพท.) ได้สรุปความคืบหน้าในการแก้ปัญหาธงแดง ในโครงการการตรวจ สอบก ากับดูแลความปลอด ภัย
การบิน (USOAP) ของ ICAO 

ทั งนี  ไทยได้ด าเนินการปฏิรูปองค์กร ออกเป็น 3 ส่วน คือตั งส านักงานการ บินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เป็น
หน่วยงานก ากับ ดูแล, จัดตั งกรมท่าอากาศ ยาน เพ่ือเป็นหน่วยงานด้านบริหารท่าอากาศยาน และตั งหน่วยงานด้านค้นหาอากาศ 
ยาน และหน่วยงานด้านสอบ สวนอากาศยาน นอกจากนี  ยังได้ปฏิรูปกฎหมายด้าน การบิน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) แล้ว ขณะนี ส านักงานกฤษ ฎีกาอยู่ระหว่างการตรวจแก้ และจะเร่งออกใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศใหม่(AOC) ให้กับ 
28 สายการบินที่ท าการบินระหว่างประเทศ 

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อ านวยการ กพท. กล่าวว่า ไทยมีความพร้อมที่จะให้ ICAO ตรวจสอบด้านการ รักษาความ
ปลอดภัยการบิน พลเรือน (USAP) ที่ท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิ และท่าอา กาศยานดอนเมืองระหว่างวันที่ 11-21 ก.ค.นี  ซึ่งในช่วง 
2 สัปดาห์ที่ผ่านมานั นได้ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีการ เตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับค าถาม
ทั ง 463 ข้อที่ ICAO แจ้งมาก่อนหน้านี  และติวเข้มรอบสุดท้ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงไม่มีอะไรน่ากังวล 

"หลังจากการตรวจสอบหาก ICAO พบจุดบก พร่องที่มีนัยส าคัญด้านการ รักษาความปลอดภัย (SSEC) จะแจ้งให้ทราบ
ในวันที่ 21 ก.ค.นี   และเราจะมีเวลาแก้ ไข 30 วัน หากสามารถแก้ไขได้ทัน จะไม่ถูกแจ้ง SSEC แต่หากแก้ไขข้อบกพร่องไม่ทัน 
หลักการของ ICAO จะไม่ประกาศหรือติดธงแดง เหมือนการตรวจสอบก ากับดูแลความปลอดภัยการบิน พลเรือน (USOAP) แต่จะ 
แจ้งข้อมูลที่ตรวจพบข้อบก พร่องไปยังประเทศอ่ืนๆ ในทางลับ  ซึ่ง กพท.มั่นใจว่าจะไม่ถูก SSEC แน่นอน 

ส่วนการแก้ข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญต่อความปลอดภัย (SSC) ตามมาตรฐานการบินสากล 33 ข้อนั น ในการออกออก
ใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศใหม่ (Re-AOC) ให้กับสายการบินที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศจ านวน 23 สาย ขณะนี ได้ออกให้กับ 
6 สายการบินแล้ว และในสัปดาห์หน้าจะออก AOC ให้อีก 2 สายการบิน พร้อมกันนี จะมีการตรวจติดตาม เพ่ือเฝ้าระวังสายการบิน 
ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานตลอดเวลาอีกด้วย 

นอกจากนี  ยังยืนยันถึงนโยบายของไทยในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน เป้าหมายเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ซึ่งแผนพัฒนา 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิจะเพ่ิมขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น 120 ล้านคนต่อไป
ภายใน ปี 2030  สนามบินดอนเมือง เพ่ิมขีดรองรับผู้โดยสารเป็น 40 ล้านคนต่อปีภายในปี 2025 และสนามบินอู่ตะเภา จะรองรับ



ได้ 60 ล้านคนต่อปีภายใน 20 ปีข้างหน้า รวมขีดความสามารถทั ง 3 สนามบิน เป็น 220 ล้านคนต่อปีภายในปี 2030 และใช้รถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมการเดินทางระหว่าง 3 สนามบิน 

นายอาคมกล่าวว่า ในเดือนธ.ค. 60 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Asia Pacific Aviation  security ซ่ึง
มี 38 ประเทศเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม ICAO แนะน าให้ไทยแก้ปัญหา SSC และปลดธงแดงได้โดยเร็ว ไม่เช่นนั นจะปิดโอกาสในการฮับ
การบินในภูมิภาคของไทย 

ด้านด้านนายจุฬา สุขมานพ ผู้อ านวยการ  กพท.  กล่าวถึงโครงการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย 
(Universal Security Audit Programme : USAP) ซ่ึง ICAO จะเข้ามาตรวจสอบระหว่างวันที่ 11-21 ก.ค.  นี  ว่า ได้เตรียมความ
พร้อมและติวเข้มทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว โดย ICAO จะตรวจด้านการก ากับดูแลที่ กพท. ก่อนระหว่างวันที่ 
11-13 ก.ค.จากนั นจะตรวจภาคสนาม สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ซึ่งก่อนหน้านี  ICAO ได้มีค าถามทั งหมด 463 
ข้อ ซึ่ง กพท.ได้เข้าไปตรวจ และประเมินความเสี่ยงสนามบินทั ง 2 แห่งก่อนแล้ว เพื่อเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงทั งหมด 
 
 
ค าถาม 
1. คณะกรรมการ ICAO จะเข้าตรวจอีกเมื่อไหร่? 
2. การเตรียมพร้อมถึงไหนแล้ว? 
3. ไทยมั่นใจมากแค่ไหนที่จะถูกยกเลิกธงแดง? 
4. จุดใดที่น่าเป็นห่วงส าหรับการแก้ไขปัญหา? 
 
ค าตอบ 

ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาด้านการบิน หลังจากท่ีประเทศไทยติดปัญหาเรื่องธงแดงจาก ICAO ซึ่งได้มีการปฎิรูป
องค์กร ปฎิรูปกฎหมาย และการแก้ปัญหาธงแดงในเรื่องของข้อบกพ่องที่มีนัยส าคัญ โดยเฉพาะการออกใบรับรองการเดินอากาศ
รอบใหม่ให้กับสายการบินที่เดินทางระหว่างประเทศ ทั ง 28 สายการบิน ซึ่งปัจุบันมี 6 สายการบินที่ได้ใบรับรองใหม่เรียบร้อยแล้ว 
และได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั งนี  คณะมนตรี ICAO ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้รับทราบในความตั งใจของไทยและได้ชื่นชม
หน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัทท่าอากาศยานไทย และสายการบินไทยต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะบริษัทวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย ที่ล่าสุดได้รับเลือกจากส านักงานการบินพลเรือนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้เป็นประธานคณะท างานด้านการจราจร
ทางอากาศ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวอีกว่า แผนพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล 
ยังคงเน้นเรื่องการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะมีการพัฒนาท่าอากาศยานหลัก 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูม ิ
ดอนเมือง และอู่ตะเภา โดยจะใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมการเดินทางทั งสามสนามบิน เพ่ือรองรับอัตราการเติบโตของการเดินทาง
ทางอากาศยานระหว่างประเทศที่คาดว่าจะสูงถึง 220 ล้านคน ในปี 2573 
 
 
 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มิ.ย. 2560 ได้อนุมัติให้ยกเว้นโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ เลขที่ทะเบียน กท.3275 เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือก่อสร้าง "หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร" สามารถด าเนินการคัดเลือกเอกชนได้...... 
 





















 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


